

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นของเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รับประกันภัยโดยบริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรมธรรม์ COVID-19) ซึ่งให้ผลประโยชน์ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมูลค่าที่ถูกรวมอยู่ใน “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประมาณการสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น

อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีความผันผวนอย่างเป็นสาระสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน อัตราการติดเชื้อในอนาคดมีความไม่แน่นอนซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ที่หลากหลายของการเรียกวงค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือ ระยะเวลาความคุ้มครองส่วนใหญ่ของกรมธรรม์เหล่านี้ (ร้อยละ 86 ของกรมธรรม์ของ SEIC) จะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 ในงบการเงินรวม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกรรมการของ SEIC ได้มีมติให้ยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย โอนกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับให้กับผู้รับประกันภัยอื่นที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อคปภ. เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและไม่แน่นอนของผลขาดทุนในอนาคตเนื่องจากกรมธรรม์ COVID-19

ผลที่ตามมา;

- ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SEIC บันทึกสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสำหรับกรมธรรม์ COVID-19 เป็นจำนวน 3,412 ล้านบาท ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 22 หนังสือสัญญาประกันภัย ซึ่งรวมรายละเอียดของสมมติฐานและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเนื่องจากสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสำหรับกรมธรรม์ COVID-19 รวมถึงข้อมูลและสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้น
- ข. ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 16 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทสตูเลียการควบคุมใน TIC และได้ตัด TIC ออกจากงบการเงินรวมโดยมีผลนับแต่วันดังกล่าว กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 7,099 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตัดรายการขาดทุนสะสมที่เกิดจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยถูกประมาณในวันที่จำหน่าย TIC

เนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อในอนาคตของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับจำนวนที่ต้องชำระของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดจากกรมธรรม์ COVID-19 ว่าจะไม่มีความแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากจำนวนสำรองที่บันทึกไว้ และเกี่ยวกับประมาณการสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ COVID-19 ในวันที่กลุ่มบริษัทสตูเลียการควบคุมใน TIC ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงในงบการเงินรวมใดที่จำเป็นต่อสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของ SEIC จำนวน 3,412 ล้านบาท “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ภายใต้กรมธรรม์ COVID-19 และ “กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” จำนวน 7,099 ล้านบาท ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปี
จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระของสำรอง
ความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสำหรับกรมธรรม์ COVID-19 ของ SEIC จำนวน 3,412 ล้านบาท “ผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ภายใต้กรมธรรม์ COVID-19 และ “กำไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย” จำนวน 7,099 ล้านบาท หากผู้บริหารจัดทำข้อมูลอื่นจากงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่สามารถสรุป
ได้ว่าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อการสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

การวัดมูลค่าเบี่ยงประกันภัยค้างรับ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3(ข) และ 7 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เบี่ยงประกันภัยค้างรับของสัญญาประกันภัยก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ ที่บันทึกในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,450 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นเบี่ยงประกันภัยค้างรับเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วันและน้อยกว่า 1 ปี และเกินกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ เบี่ยงประกันภัยค้างรับรวมซึ่งสุทธิจากค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เบี่ยงประกันภัยค้างรับดังกล่าวได้ถูกพิจารณาและตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญเป็นจำนวน 74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของยอดเบี่ยงประกันภัยค้างรับดังกล่าว ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการรับชำระเบี่ยงค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญได้ถูกประเมินขึ้นต้นจากการวิเคราะห์ประวัติการรับชำระเบี่ยง และข้อสมมติของผู้บริหารเกี่ยวกับการรับชำระเบี่ยงในอนาคต ทั้งนี้ได้ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนเงินของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่บันทึก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการรับชำระค่าเบี่ยง และได้สุ่มทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • การประเมินความสมเหตุสมผลของการตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตของการรับชำระเบี่ยงประกันภัยค้างรับ • การสุ่มทดสอบรายการรับชำระของเบี่ยงประกันภัยค้างรับหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง • การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3(ฉ) และ 10 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินก่อนหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่บันทึกในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 968 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวจำนวนเงิน 549 ล้านบาทครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวนเงิน 359 ล้านบาทครบกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และจำนวนเงิน 60 ล้านบาทครบกำหนดชำระมากกว่า 2 ปี กลุ่มบริษัทตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามระยะเวลาการค้างชำระ ประเมินการผลขาดทุน และมูลค่าหลักประกันค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 84 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของสินทรัพย์ทั้งหมด</p> <p>กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ผู้บริหารได้ประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต โดยใช้โมเดลด้านเครดิตใหม่ที่มีความซับซ้อน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณและการประมาณการที่สำคัญในการจัดทำโมเดลด้านเครดิตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การพัฒนาโมเดลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้อัตราอ้างอิงในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดทำโมเดล</p> <p>เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การพิจารณาปัจจัยซึ่งส่งผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการวัดมูลค่า ประกอบด้วย การทำความเข้าใจในข้อสมมติ วิธีการและความเหมาะสมของนโยบายบัญชีในการพิจารณาตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท • ทดสอบการออกแบบระบบการควบคุมเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ การคำนวณอายุหนี้คงค้าง การตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการบันทึกบัญชี • ประเมินความถูกต้องของข้อมูลและข้อสมมติฐานโดยรวมที่ใช้ในการประมาณการของผู้บริหารว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งรวมถึงความเกี่ยวเนื่องกันและความสอดคล้องกันของข้อมูลภายในประมาณการทางบัญชีดังกล่าว • การพิจารณาความถูกต้องของมูลค่าหลักประกัน โดยสุ่มทดสอบกับราคาตลาด และราคาขายหลักประกันในอดีตของหลักประกันที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและนโยบายการตั้งค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท โดยจากพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลภายหลังวันสิ้นปี รวมถึงการสุ่มทดสอบรายการรับชำระเงินของลูกหนี้หลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ทดสอบการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงิน • การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3(ฎ) 3(ณ) 14 และ 19 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงานในงบการเงินรวมมีจำนวนเงินสุทธิรวม 154 ล้านบาท และ 11,770 ล้านบาทตามลำดับ</p> <p>เนื่องจากความผันผวนในราคาตลาดรถยนต์มือสองและปัจจัยอื่นทำให้ราคาขายที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจในข้อสมมติ วิธีการและความเหมาะสมของนโยบายบัญชี • การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าคงเหลือโดยสุ่มทดสอบการขายภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนการขาย ตลอดจนเปรียบเทียบกับราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย • การพิจารณามูลค่าคงเหลือและแผนการขายของสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับการขายในอดีต และ/หรือราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก • การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย - ตำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3(ข) และ 22 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายในงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 5,054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของหนี้สินทั้งหมด</p> <p>การวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นการประมาณค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การประมาณการนี้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูลที่ใช้ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในข้อสมมติที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนเงินของหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่บันทึก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทน และสุ่มทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจี เพื่อช่วยประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติสำคัญและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับแจ้ง (Claim incurred but not reported - IBNR) ที่กลุ่มบริษัทใช้ • การเปรียบเทียบโดยกระทบยอดระหว่างข้อมูลสำรองค่าสินไหมทดแทนที่บันทึกในระบบงานกรรมธรรม์ และข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย • สุ่มทดสอบรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง • การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3(ข) และ 22 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวในงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 42,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.28 ของหนี้สินทั้งหมด</p> <p>การวัดมูลค่าสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูลที่ใช้ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในข้อสมมติที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนเงินของหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่บันทึก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันและการจ่ายผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทน และสุ่มทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่จ้างโดยเคพีเอ็มจี เพื่อช่วยประเมินวิธีการและข้อสมมติสำคัญที่ใช้ในการคำนวณสำรองตามวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิ รวมถึงประเมินความเหมาะสมผลของตารางมรณะ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด ซึ่งข้อสมมติดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตามที่ได้รับ การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย • การเปรียบเทียบหนี้สินที่คำนวณตามวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ ปัจจุบันที่ได้ปรับปรุงแล้วที่เป็นประมาณการที่ดีที่สุด กับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินคำนวณ โดยใช้วิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ • การเปรียบเทียบโดยกระตบยอดระหว่างข้อมูลสำรองประกันภัยที่บันทึกในระบบและข้อมูลที่ถูกใช้ในการคำนวณสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย • การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

1. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 2 ในงบการเงินรวม ซึ่งได้อธิบายถึงเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของ SEIC ในงบการเงินรวม ตามการเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกรรมการของ SEIC มีมติให้ยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย โอนกรรมธรรม์ที่มีผลบังคับให้กับผู้รับประกันภัยอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อคปภ. เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนในอนาคตและการได้รับเงินจากการรับประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ COVID-19 ดังนั้นคณะกรรมการของ SEIC พิจารณาว่าการใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินไม่เหมาะสม ดังนั้นการจัดทำงบการเงินของ SEIC ในงบการเงินรวมต้องมีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ และหนี้สินให้เป็นจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 45 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินรวม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 SEIC ได้ดำเนินการ โอนกรรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันทุกประเภทนอกเหนือจากกรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TGH) และอีก 3 บริษัทประกันภัยที่ไม่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท การโอนกรรมธรรม์ดังกล่าวประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน
3. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้นำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ไชยชัย งามวุฒิกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 9728

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เกรือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	2563	31 ธันวาคม	2563
			(ปรับปรุงใหม่)		
			(บาท)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	2,657,493,355	3,770,915,281	54,284,917	28,644,714
ลูกหนี้เงินลงทุน		296,904,393	-	-	-
เบี้ยประกันภัยล้างร้าย	7	1,375,981,237	1,475,699,688	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	22	5,615,201,725	4,737,907,311	-	-
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	8	465,764,940	881,153,752	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	9	461,588,478	444,452,466	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	10	883,387,320	1,014,674,821	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	5, 11, 38	43,989,627,871	45,646,700,266	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	5, 12, 38	13,494,853,126	12,207,576,217	234,000,000	234,000,000
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5, 13, 38	23,803,912	69,954,942	-	-
สินค้าคงเหลือ	14	154,237,707	254,261,186	-	-
เงินให้กู้ยืม	15	1,410,639,140	1,045,938,719	8,140,367,868	8,485,379,633
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	5, 16	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	2,094,553,198	3,283,376,567
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	480,313,598	529,113,527	-	-
สิทธิการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า	18	1,311,772,530	1,334,520,030	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19	15,442,905,302	15,733,885,592	1,781,329	695,151
สินทรัพย์สิทธิการใช้		12,161,688	46,521,577	25,371,554	31,328,194
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		316,171,799	408,701,062	18,754,469	19,724,913
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	35	1,059,669,484	701,187,498	126,031,882	3,072,324
ค่าความนิยม	16	-	84,140,909	-	-
สินทรัพย์อื่น	20	2,109,143,433	2,240,001,129	237,874,180	118,726,870
รวมสินทรัพย์		91,561,621,038	92,627,305,973	10,933,019,397	12,204,948,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)			
		(บาท)			
หนี้สิน					
เจ้าหนี้เงินลงทุน		266,784,869	17,011,718	-	-
เงินกู้ยืม	5, 21	15,370,054,518	16,602,544,538	8,249,000,000	8,189,000,000
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	5, 22	57,947,558,268	54,655,741,294	-	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	23	3,884,418,211	3,599,669,526	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	13, 38	241,075,514	209,170,122	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		81,819,268	55,230,556	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	21	651,127,960	430,635,618	26,194,132	32,037,237
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		564,279,408	360,830,045	21,551,460	15,361,621
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35	155,762,696	498,321,227	-	-
หนี้สินอื่น	24	2,381,962,108	2,427,313,264	41,255,868	64,353,785
รวมหนี้สิน		81,544,842,820	78,856,467,908	8,338,001,460	8,300,752,643
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	25				
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 1,203,356,530 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		12,033,565,300	12,033,565,300	12,033,565,300	12,033,565,300
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 752,097,582 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		7,520,978,320	7,520,978,320	7,520,978,320	7,520,978,320
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ที่ถูกซื้อที่ถือครองก่อนการรวมธุรกิจ		-	(111,959,475)	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		18,224,269,226	18,224,269,226	18,224,269,226	18,224,269,226
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	365,299,777	388,799,777	37,850,816	37,850,816
ทุนสำรองอื่น		7,714,962	27,714,962	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		3,763,256,462	6,893,602,677	(584,967,770)	724,210,016
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	26	(19,901,966,485)	(19,349,960,203)	(22,603,112,655)	(22,603,112,655)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		9,979,552,262	13,593,445,284	2,595,017,937	3,904,195,723
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		37,225,956	177,392,781	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		10,016,778,218	13,770,838,065	2,595,017,937	3,904,195,723
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		91,561,621,038	92,627,305,973	10,933,019,397	12,204,948,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
			(บาท)	
รายได้				
เบี่ยงประกันภัยรับ	5	23,836,294,623	20,208,591,242	-
หัก เบี่ยงประกันภัยต่อ		(5,483,204,658)	(5,624,803,763)	-
เบี่ยงประกันภัยรับสุทธิ		18,353,089,965	14,583,787,479	-
บวก (หัก) สำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) จากปีก่อน		(607,141,865)	138,253,260	-
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ		17,745,948,100	14,722,040,739	-
รายได้ค่าจ้างและค่ามาหนึ่ง		1,833,268,698	1,949,135,415	-
รายได้จากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์	5	3,079,935,108	3,184,789,554	-
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน	5	171,396,821	63,862,726	-
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์		1,453,256,260	893,425,949	-
รายได้จากการลงทุน	5, 28	1,701,032,559	1,859,489,993	205,724,036
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน	29	258,328,731	169,035,677	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเครื่องมือทางการเงิน	30	136,144,150	252,855,651	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	7,099,763,845	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,839,194	-	1,651,858
ผลกำไรสะสมจากการจัดประเภทใหม่ของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด ที่เคยรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		5,180,924	128,294,087	-
รายได้กำไรปริกมา	5	-	-	153,000,000
รายได้อื่น	5	153,306,964	143,278,787	7,679,639
รวมรายได้		33,639,461,354	23,366,208,578	368,055,533
ค่าใช้จ่าย				
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		3,829,835,490	2,731,345,029	-
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน	5	27,974,949,737	11,101,634,664	-
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืน		(6,459,602,622)	(2,631,232,022)	-
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ		21,515,347,115	8,470,402,642	-
ค่าจ้างและค่ามาหนึ่ง		3,153,345,321	2,895,499,682	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		2,071,938,848	2,083,867,283	-
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า		2,191,858,424	2,136,206,196	-
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์		1,423,919,567	1,088,284,578	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5, 31	2,345,024,715	2,450,931,955	156,610,943
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	93,174,915	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	532,253,339
ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	437,993,550
ขาดทุนจากการปรับเป็นเกณฑ์การค้าเงินงานไม่ต่อเนื่อง	2	230,078,801	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	5	435,476,541	453,343,678	173,644,618
ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยง		13,790,708	58,047,312	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	34	10,351,438	6,364,714	49,000,000
รวมค่าใช้จ่าย		37,220,966,968	22,467,467,984	1,349,502,450
กำไร (ขาดทุน) ต่ออัตรามีเงินได้		(3,581,565,614)	898,740,594	(981,446,917)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	35	221,774,624	(192,537,196)	122,959,557
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(3,359,790,990)	706,203,398	(858,487,360)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เกร็ทไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่) (บาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ออกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่าเงิน	146,475,279	(27,530,782)	-	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธี				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(935,483,026)	(4,733,570,762)	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	(7,255,643)	18,719,016	-	-
ผลกำไรจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	4,689,853	43,767,099	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่ออกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	158,314,707	934,216,929	-	-
รวมรายการที่ออกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	<u>(633,258,830)</u>	<u>(3,764,398,500)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธี				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	323,847,282	2,069,739,736	-	-
ผลกำไรจากการตราสารหนี้ระยะยาวใหม่	17,125,343	36,104,154	-	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(47,553,890)	7,163,639	710,342	6,548,426
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(58,683,747)	(422,601,506)	(142,069)	(1,309,685)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	<u>234,734,988</u>	<u>1,690,406,023</u>	<u>568,273</u>	<u>5,238,741</u>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	<u>(398,523,842)</u>	<u>(2,073,992,477)</u>	<u>568,273</u>	<u>5,238,741</u>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(3,758,314,832)</u>	<u>(1,367,789,079)</u>	<u>(857,919,087)</u>	<u>696,802,284</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,260,470,236)	728,446,070	(858,487,360)	691,563,543
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจ	(11,304,763)	(33,150,641)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(88,015,991)	10,907,969	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<u>(3,359,790,990)</u>	<u>706,203,398</u>	<u>(858,487,360)</u>	<u>691,563,543</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,652,818,735)	(1,334,063,091)	(857,919,087)	696,802,284
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจ	(11,304,763)	(33,150,641)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(94,191,334)	(575,347)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(3,758,314,832)</u>	<u>(1,367,789,079)</u>	<u>(857,919,087)</u>	<u>696,802,284</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	36	(4.34)	0.97	(1.14)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญไทย โกลด์มิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)																
	กำไรสะสม						องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น										
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ที่กู้ยืม ที่ถือครอง	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ทุนสำรองอื่นๆ	ยังไม่ได้ จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก					ผลกำไร (ขาดทุน)					
							จากกำไรก่อน หักภาษีเงินได้	หักภาษีเงินได้ ส่วนผู้ถือหุ้น	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน	ส่วนเกิน การดำเนินงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563																	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	7,520,978,320	105,014,318	18,224,269,226	344,221,600	27,714,962	6,229,378,463	110,087,231	(2,062,388,888)	(15,722,497)	5,253,499,813	(68,789,288)	(22,562,115,381)	2,225,194,865	(17,120,234,145)	15,331,342,744	111,763,312	15,443,106,056
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น																	
การเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ																	
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(183,823,152)	-	10,000,000	-	11,975,758	-	-	-	(9,859,885)	-	(70,682,362)	-	(80,542,247)	(242,389,641)	63,808,710	(178,580,931)
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ	-	(183,823,152)	-	10,000,000	-	11,975,758	-	-	-	(9,859,885)	-	(70,682,362)	-	(80,542,247)	(242,389,641)	63,808,710	(178,580,931)
การเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทย่อย																	
การได้รับซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,106	2,396,106
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,106	2,396,106
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(183,823,152)	-	10,000,000	-	11,975,758	-	-	-	(9,859,885)	-	(70,682,362)	-	(80,542,247)	(242,389,641)	66,204,816	(176,184,825)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี																	
กำไร (ขาดทุน)	-	(33,150,641)	-	-	-	728,446,070	-	-	-	-	-	-	-	-	695,295,429	10,907,969	706,203,398
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	6,217,040	14,990,910	1,657,046,199	35,002,824	(3,776,905,379)	-	-	1,139,245	(2,068,726,201)	(2,062,509,161)	(11,483,316)	(2,073,992,477)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	(33,150,641)	-	-	-	734,663,110	14,990,910	1,657,046,199	35,002,824	(3,776,905,379)	-	-	1,139,245	(2,068,726,201)	(1,367,213,732)	(575,347)	(1,367,789,079)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	34,578,177	-	(34,578,177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	(47,836,477)	-	64,787,108	-	-	-	-	(16,950,631)	47,836,477	-	-	-
โอนไปกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-	-	-	(127,908,555)	-	(385,532)	-	-	-	-	(128,294,087)	(128,294,087)	-	(128,294,087)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	7,520,978,320	(111,959,475)	18,224,269,226	388,799,777	27,714,962	6,893,602,677	(2,830,414)	(340,555,581)	18,894,795	1,466,734,549	(68,789,288)	(22,632,797,743)	2,209,383,479	(19,349,960,203)	15,593,445,284	177,392,781	13,770,838,065

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โอเคคิงส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม														รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
	กำไรสุทธิ						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	กำไรสะสม	กำไรสะสม	กำไรสะสม	ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน	ผลกำไร (ขาดทุน) จากส่วนการถือกัน	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก	ส่วนเกินของเงินลงทุน	รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น				
หมายเหตุ	จำนวนตัว	ก่อนการรวมธุรกิจ	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ทุนสำรองอื่นๆ	จัดสรร	การเปลี่ยนแปลง	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564																		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,520,978,320	(111,959,475)	18,224,269,226	388,799,777	27,714,962	6,893,602,677	(2,830,414)	(340,555,581)	18,894,795	1,466,734,549	(68,789,288)	(22,632,797,743)	2,209,383,479	(19,349,960,203)	13,593,445,284	177,392,781	13,770,838,065	
รายการกับผู้อถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น																		
การลดส่วนของผู้ถือหุ้น																		
เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	37	-	-	-	-	(451,258,699)	-	-	-	-	-	-	-	-	(451,258,699)	-	(451,258,699)	
รวมการลดส่วนของผู้ถือหุ้น																		
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น																		
การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ถือครองก่อนการรวมธุรกิจ	16	-	57,016,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,016,580	-	57,016,580	
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	4	-	66,247,658	-	-	34,140,996	-	-	-	-	1,321,669	-	1,321,669	101,710,323	-	101,710,323		
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น																		
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น																		
การจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	16	-	-	-	(23,500,000)	(20,000,000)	-	-	-	-	68,789,288	(29,230,071)	-	39,559,217	(3,940,783)	(45,975,491)	(49,916,274)	
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น																		
รวมรายการกับผู้อถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น																		
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น																		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี																		
ขาดทุน																		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ																		
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี																		
โอนกำไรสุทธิ																		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,520,978,320	-	18,224,269,226	365,299,777	7,714,962	3,763,256,462	6,943,336	(275,088,830)	21,647,855	768,120,603	-	(22,660,706,145)	2,236,116,696	(19,901,966,485)	9,979,552,262	37,225,956	10,016,778,218	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การป้องกันความเสี่ยง กระแสเงินสด (บาท)	ผลต่างจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	7,520,978,320	18,224,269,226	3,272,639	61,985,909	62,862,331	(22,603,112,655)	(22,540,250,324)	3,270,255,770
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร	-	-	-	691,563,543	-	-	-	691,563,543
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	5,238,741	-	-	-	5,238,741
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	696,802,284	-	-	-	696,802,284
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	34,578,177	(34,578,177)	-	-	-	-
โอนไปกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-	(62,862,331)	-	(62,862,331)	(62,862,331)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	7,520,978,320	18,224,269,226	37,850,816	724,210,016	-	(22,603,112,655)	(22,603,112,655)	3,904,195,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	ผลต่างจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		7,520,978,320	18,224,269,226	37,850,816	724,210,016	(22,603,112,655)	(22,603,112,655)	3,904,195,723
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	37	-	-	-	(451,258,699)	-	-	(451,258,699)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(451,258,699)	-	-	(451,258,699)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี								
ขาดทุน		-	-	-	(858,487,360)	-	-	(858,487,360)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	568,273	-	-	568,273
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	(857,919,087)	-	-	(857,919,087)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		7,520,978,320	18,224,269,226	37,850,816	(584,967,770)	(22,603,112,655)	(22,603,112,655)	2,595,017,937

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,359,790,990)	706,203,398	(858,487,360)	691,563,543
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	221,774,624	192,537,196	(122,959,557)	(36,074,992)
ต้นทุนทางการเงิน	435,476,541	453,343,678	173,644,618	91,853,897
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,818,010,025	1,795,073,448	14,278,865	12,593,208
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	437,993,550	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการซื้อขายสินไหมเรียกคืน	33,062,164	29,088,918	-	-
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	253,726,938	63,661,728	6,758,113	(1,052,437)
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	(127,249,379)	2,731,345,029	-	-
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย	4,525,481,042	4,745,336,461	-	-
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	(6,603,290,386)	(8,183,547,246)	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,839,194)	93,174,915	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(7,099,763,845)	-	532,253,339	-
การตัดจำหน่ายที่เกิดจากการปรับเป็นการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	230,078,801	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิรวมตราสารอนุพันธ์	40,845,643	45,723,361	-	-
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	24,025,307	3,460,782	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย	(51,928,659)	22,438,124	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	78,056,423	(169,035,677)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	-	451,598	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	25,516	-	-
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(133,000)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	136,004	-	-
เงินปันผลรับ	(479,192,021)	(618,082,950)	(2,850,000)	(679,988,431)
ดอกเบี้ยรับ	(1,221,840,538)	(1,241,407,045)	(202,874,036)	(202,082,359)
	(11,284,357,504)	669,794,238	(22,242,468)	(123,187,571)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(บาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	77,191,070	187,645,242	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยค้ำ	5,788,857,586	(2,430,829,134)	-	-
ลูกหนี้จากการประกันภัยค้ำ	415,388,812	(179,407,379)	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	(17,379,318)	(97,283,617)	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	131,287,500	(724,083,100)	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	1,232,431,281	(5,203,803,682)	-	-
สินค้าคงเหลือ	(834,992,133)	1,014,252,693	-	-
สินทรัพย์สิทธิการไว้	34,359,889	(46,521,577)	-	-
ค่าความนิยม	84,140,909	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	97,840,438	761,793,888	(123,218,609)	(16,149,344)
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	(1,169,277,026)	5,747,494,103	-	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยค้ำ	284,748,685	(135,111,162)	-	-
หนี้สินอื่น	(120,415,639)	52,952,741	(24,108,273)	(17,217,284)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	(12,234,463)	(27,578,734)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(5,292,409,913)	(410,685,480)	(169,569,350)	(156,554,199)
รับดอกเบี้ยจากรูทกิจประกันภัย	1,197,210,371	1,273,074,412	-	-
รับเงินปันผลจากรูทกิจประกันภัย	476,306,617	646,514,345	-	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(896,226,429)	(111,000,374)	(510,212)	(1,714,003)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(4,515,119,354)	1,397,902,903	(170,079,562)	(158,268,202)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	-	-	(56,699,960)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	219,576,460	-	219,576,460	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	21,414,372	(6,371,554)	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,988,747	59,308,657	85,150	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,413,887,247)	(2,885,720,027)	(1,661,735)	(394,394)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36,310,154	(34,805,556)	(1,088,750)	(7,575,100)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,359,053	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(999,980)	-
เงินให้กู้ยืม	(637,827,368)	(376,794,438)	(7,330,387,220)	(5,283,294,120)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม	402,527,789	956,230,303	7,675,398,985	2,432,182,355
รับเงินปันผล	2,885,404	5,455,511	2,850,000	679,988,431
ดอกเบี้ยรับ	22,483,190	49,298,681	207,455,546	155,303,579
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(2,329,528,499)	(2,228,039,370)	771,228,456	(2,080,489,209)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	17,064,367,346	11,326,442,138	22,288,000,000	19,106,431,949
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม	(10,037,659,612)	(10,916,280,339)	(22,228,000,000)	(16,798,382,858)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	3,300,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(392,183,757)	(270,604,181)	(12,718,094)	(12,307,944)
จ่ายเงินปันผล	(451,258,699)	(903,894)	(451,258,699)	-
ต้นทุนทางการเงินจ่าย	(370,183,757)	(453,051,702)	(171,531,898)	(90,057,855)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>5,813,081,521</u>	<u>(311,097,978)</u>	<u>(575,508,691)</u>	<u>2,205,683,292</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(1,031,566,332)	(1,141,234,445)	25,640,203	(33,074,119)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(81,855,594)	(27,530,782)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	<u>(1,113,421,926)</u>	<u>(1,168,765,227)</u>	<u>25,640,203</u>	<u>(33,074,119)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	3,770,915,281	4,939,680,509	28,644,714	61,718,833
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>2,657,493,355</u>	<u>3,770,915,282</u>	<u>54,284,917</u>	<u>28,644,714</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เข้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	279,140,254	-	-
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ	-	1,107,784,547	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน	-	70,134,030	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	การซื้อบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
5	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	เบี่ยงประกันภัยค้ำรับ
8	ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
9	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
10	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
11	สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้
12	สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
13	อนุพันธ์
14	สินค้าคงเหลือ
15	เงินให้กู้ยืม
16	เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
17	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
18	สิทธิการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า
19	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
20	สินทรัพย์อื่น
21	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
22	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
23	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
24	หนี้สินอื่น
25	ทุนเรือนหุ้น
26	สำรอง
27	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
28	รายได้จากการลงทุน
29	กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน
30	กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
31	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
32	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
33	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
34	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

35	ภาษีเงินได้
36	กำไรต่อหุ้น
37	เงินปันผล
38	การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน
39	การบริหารจัดการทุน
40	หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
41	ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน
42	เงินสมทบกองทุนประกัน
43	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
44	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
45	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
46	การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 315 อาคารออคเนย์ ชั้นที่ 12 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 45.00) และ บริษัท ออคเนย์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 31.4) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริการให้สินเชื่อแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อ ให้สินเชื่อเงินกู้ยืม และขายรถยนต์มือสอง

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(จ) เกณฑ์การจัดทำงบการเงินสำหรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“SEIC”)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท มีมติให้ยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย โอนกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับให้กับผู้รับประกันภัยอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อคปภ. เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนในอนาคต และส่วนรับคืนของการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ COVID-19

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พิจารณาว่าการใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงิน ไม่เหมาะสม ดังนั้นการจัดทำงบการเงินของ SEIC ในงบการเงินรวม ประกอบด้วยรายการปรับปรุงบางรายการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากของผู้บริหารที่ส่งผลกับการปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับและหนี้สินให้เป็นจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยเฉพาะเรื่องดังนี้

1. สারণความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ COVID-19 ที่เหลืออยู่ โดยสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ดังกล่าว ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SEIC บันทึกสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 3,412 ล้านบาท
2. มูลค่าการ โอนของกรมธรรม์อื่นที่ไม่ใช่กรมธรรม์ COVID-19 ให้กับผู้รับประกันภัยอื่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 SEIC ได้โอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ทุกประเภทนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังบริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท) และอีก 3 บริษัทประกันภัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งไม่มีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการ โอนดังกล่าวคาดว่าจะไม่มีผลขาดทุนต่อ SEIC
3. ฝ่ายบริหารได้ตั้งสำรองบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประกอบธุรกิจจำนวน 230 ล้านบาท

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 16 งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน SEIC บันทึกตามราคาทุนเป็นจำนวน 438 ล้านบาท บริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเต็มจำนวน และบริษัท ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของ SEIC ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ค) การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุข้อต่อไปนี้

- 3(ต) สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 - กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าหรือไม่
 - กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่
 - กลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับให้กับผู้เช่าหรือไม่
- 3(ข) และ 28 การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกการขายแยกจากกันได้หรือไม่
 - การขายสินค้าควรรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือควรรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 - คำนายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการค้าที่กลุ่มบริษัททำรายการนั้นมีลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการหรือไม่
- 16 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในกิจการที่กลุ่มบริษัทลงทุนหรือไม่

(ง) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

- 3(ต) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
- 3(ข) 7 และ 8 การวัดมูลค่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้ำประกันและลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
- 3(ง) 9 10 15 และ 38 การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวกับข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
- 14 การวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
- 17 และ 19 การทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22	การประมาณการสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันของผลิตภัณฑ์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19
3(ค) และ 4	การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
35	การรับรู้สินทรัพย์ภายในได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
3(บ) และ 44	การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อสมมติสำคัญของความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย
3(ง) และ 38	การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่นำข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วยสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกำหนดข้อสมมติของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

กลุ่มบริษัทกำหนดมูลค่าของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ตามวิธีคำนวณสำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยสุทธิโดยขึ้นอยู่กับข้อสมมติได้แก่ อัตราการละเมิด อัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลดเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตามที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้อสมมติเหล่านี้ถูกใช้สำหรับการคำนวณหนี้สินดังกล่าวตลอดช่วงอายุสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกำหนดมูลค่าของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยใช้อัตราการละเมิดตามตารางมรณะไทยปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบและเสนอแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกำหนดข้อสมมติของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

กลุ่มบริษัทกำหนดสำรองค่าสินไหมและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามระเบียบของบริษัทและ ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม ในความไม่แน่นอนในการประมาณการหนี้สินสำหรับสินไหมทดแทนมีแนวโน้มว่าผลลัพธ์สุดท้าย อาจจะมีผลแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับหนี้สินที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการหนี้สินถูกจัดทำขึ้น ณ วันที่รายงาน สำหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงาน ไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้ว

กลุ่มบริษัทได้ใช้หลายวิธีการทางสถิติในการจัดทำข้อสมมติที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดของธุรกิจประกันภัย เช่น

เทคนิค Chain-Ladder เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนที่ถูกประมาณการซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบในอดีตนี้ โดยปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนที่ถูกเลือกถูกนำมาใช้ในการสะสมข้อมูลสินไหมทดแทนสำหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ ทั้งนี้วิธี Chain-Ladder มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับปีอุบัติเหตุเหล่านั้น และประเภทของธุรกิจที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ

วิธี Bornhuetter-Ferguson ใช้การรวมกันของเกณฑ์อ้างอิง หรือประมาณการฐานตลาด และประมาณการจากประสบการณ์สินไหมทดแทน ประมาณการในอดีตจะขึ้นอยู่กับการวัดมูลค่าของเบี้ยประกันภัย ประมาณการหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับสินไหมทดแทนจ่ายหรือสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงาน ทั้งสองประมาณการจะถูกนำมารวมกันโดยใช้สูตรซึ่งจะให้การถ่วงน้ำหนักมากกว่าสำหรับประมาณการฐานประสบการณ์ตามระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเทคนิคนี้ถูกใช้ในสถานการณ์ที่ประสบการณ์สินไหมพัฒนาไม่เพียงพอต่อการประมาณการ (ปีอุบัติเหตุที่ผ่านมา หรือประเภทของธุรกิจใหม่)

ทั้งนี้ทางเลือกของผลลัพธ์ของแต่ละปีอุบัติเหตุของแต่ละประเภทของธุรกิจขึ้นอยู่กับการประเมินเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการสังเกตการพัฒนาสินไหมทดแทนในอดีต

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

กลุ่มบริษัทกำหนดมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สูงกว่าของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการคำนวณสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3(ข)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อ ไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 2 (ข) เรื่อง เกณฑ์การจัดทำงบการเงินสำหรับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“SEIC”)

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับเป็นส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่าทุนอื่นในส่วนของเจ้าของ

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพัน ในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือการควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วน ได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อกลุ่มบริษัทประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งสามารถทำให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้น ได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว (concentration test) ซึ่งเป็นการประเมินอย่างง่าย โดยจะถือว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นการซื้อสินทรัพย์แทนที่จะเป็นการซื้อธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ได้รับมานั้นกระจุกตัวที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือกระจุกตัวที่กลุ่มของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสินทรัพย์ที่โอนไปต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจำนวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจที่ถูกนำมารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่าวไป ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบกับวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ยกเว้นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เว้นแต่การด้อยค่าผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากำไรหรือขาดทุน)
- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่า งบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกบันทึกส่วนให้ ส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วน ได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่าง มีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง ถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วน ได้เสีย ในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้ให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงินอื่น ๆ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการ ได้มาหรือการออกตราสาร เว้นแต่ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อ เริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการ ได้มาหรือการออกตราสาร นั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีคอกเบี้ยที่แท้จริงหรือ มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิด จากการค้ารายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธี ดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออก จากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชีกำไรและขาดทุนสะสมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุน ในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาวะผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีวันแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูหมายเหตุข้อ 4(ง.4))

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ง.4) การป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่กำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเป็นครั้งแรก กลุ่มบริษัทได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงและตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

เมื่ออนุพันธ์ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบัน (Spot element) ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ

เมื่อป้องกันความเสี่ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู้รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลังเช่น สินค้าคงเหลือ จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะนำไปรวมเป็นต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื่อรับรู้รายการดังกล่าว

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงรายการคาดการณ์อื่น จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที่กระแสเงินสดที่คาดการณ์ซึ่งได้รับการป้องกันความเสี่ยงกระทบกำไรหรือขาดทุน

เมื่อการป้องกันความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไปหรือเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็นต้นไป เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จำนวนเงินที่สะสมในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะยังคงอยู่ในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งมีการรับรู้รายการที่ไม่ใช่ตัวเงินจากรายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จำนวนเงินที่สะสมดังกล่าวจะรวมเป็นต้นทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดอื่น จำนวนเงินที่สะสมจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที่กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ซึ่งได้รับการป้องกันความเสี่ยงกระทบกำไรหรือขาดทุน

หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ง.5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้สัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมติซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน ‘ระดับที่น่าลงทุน’ ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัท ได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัท ไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทขึ้นอยู่กับแบบจำลองที่สลับซับซ้อนและชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญในการกำหนดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตและการพัฒนาโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครดิตซึ่งฝ่ายบริหารนำมาพิจารณาพร้อมกับข้อมูลที่หลากหลายของกลุ่มสัญญา ซึ่งมาจากทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวัดมูลค่า

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสำหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตลอดระยะเวลาตามสัญญาของตราสาร

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยปราศจากอคติด้วยจำนวนเงินที่คำนึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ซึ่งพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

สำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีสาระสำคัญ ประมาณการของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคำนวณโดยคุณความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD - Probability of default) กับร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (LGD - Loss given default) กับยอดหนี้หรือประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ (EAD - Exposure at the time of default)

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์ไว้ถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเกี่ยวข้องและหากมีการระบุถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านเครดิต สมมติฐานเหล่านี้ถูกกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนได้ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ที่พัฒนาขึ้นภายในและสมมติฐานที่มีอยู่ภายนอก และสอดคล้องกับที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน

สถานการณ์ที่หลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไว้เป็นช่วงของผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลสำหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่มีสาระสำคัญ ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความเกี่ยวข้อง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีหลักประกันนั้นควรคำนึงถึงการคาดการณ์จำนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่จะได้รับการยึดหลักประกันที่หักต้นทุนของการได้มาและการขายหลักประกัน โดยไม่คำนึงว่าการยึดทรัพย์นั้นเป็นไปได้หรือไม่

การประมาณจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับชั้นของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ชั้นที่ 1 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (*Performing*)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้เริ่มแรกเมื่อรับรู้เครื่องมือทางการเงิน และเป็นตัวแทนของประมาณการจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับจากการผิดนัดชำระหนี้ที่น่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่รายงานผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจนกระทั่งเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตหรือสินทรัพย์ทางการเงินกลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต หากตราสารไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณาบนหลักเกณฑ์ระยะเวลา 12 เดือน

ชั้นที่ 2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (*Under-performing*)

หากสินทรัพย์ทางการเงินประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (SICR - Significant increase in credit risk) นับจากวันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ประมาณการของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปได้ของทุกเหตุการณ์จากการผิดนัดชำระหนี้ตลอดอายุที่คาดว่าจะไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงดังกล่าว ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ความมีสาระสำคัญของการประเมินดังกล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจัยด้านปริมาณและปัจจัยด้านคุณภาพหลายปัจจัยสินทรัพย์ทางการเงินที่ค้างชำระ 30 วันหรือเกินกว่านั้นแต่ยังไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจะถูกประเมินว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

ชั้นที่ 3 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (*Non-performing*)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อถูกประเมินไว้ว่าจะไม่สามารถชำระคืนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน

หลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สังเกตได้จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้
- การละเมิดสัญญาเชิงปฏิบัติสัญญาหรือการค้างชำระ
- อยู่ระหว่างการยึดหลักประกันเพื่อชำระหนี้
- อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลักประกัน ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก่อนการด้อยค่าด้านเครดิตจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อเงื่อนไขของสัญญาเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเสี่ยงด้านเครดิตและไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตในกำไรหรือขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยังไม่ได้ถูกตัดรายการ และไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าหรือจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

การตัดจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต

เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่พิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได้ ส่วนของมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นจะถูกตัดจำหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกตัดจำหน่ายหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดแล้วมีการประเมินแล้วว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการได้รับคืน และได้พิจารณาถึงจำนวนเงินที่สูญเสียแล้ว การได้รับคืนในภายหลังของจำนวนเงินที่เคยตัดจำหน่ายจะนำมาลดผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตในกำไรหรือขาดทุน

ในงวดถัดมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้การด้อยค่าด้านเครดิต เช่น การปรับปรุงอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่รับรู้ก่อนหน้านี้ให้รับรู้ โดยการปรับปรุงกับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต จำนวนเงินของการกลับรายการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิต

เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมือทางการเงินที่เข้าสู่ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 และมีการจัดประเภทใหม่กลับไปเป็นชั้นที่ 1 สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินชั้นที่ 2 สามารถปรับชั้นไปยังชั้นที่ 1 ได้เฉพาะเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่มีอยู่อีกต่อไป

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อเครื่องมือทางการเงินถูกปรับขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินจะถูกโอนกลับไปยังชั้นที่ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อไม่พบเงื่อนไขการปรับตามความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกิดขึ้นเดิม ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินถูกปรับไปยังชั้นที่ 2 เนื่องจากการประเมินปัจจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นที่นำไปสู่การจัดประเภทใหม่จะต้องได้รับการแก้ไขที่เครื่องมือทางการเงินนั้น จึงจะสามารถจัดประเภทใหม่เป็นชั้นที่ 1 รวมถึงกรณีที่มีข้อกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นที่ 1

(ง.6) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ง.7) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

(ฉ) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน

กลุ่มบริษัทได้ออกสัญญาประกันชีวิตซึ่งมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย สัญญาเหล่านั้นถูกจัดประเภทเป็นประกันภัย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาประกันภัยคือสัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากผู้เอาประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับผลประโยชน์อื่น หากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้วยังคงเป็นสัญญาประกันภัยเท่ากับเวลาที่เหลือของกรมธรรม์นั้นๆ แม้ว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

สัญญาลงทุนคือสัญญาที่ได้โอนความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัทนิยามความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญว่าเป็น โอกาสภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่การจ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยเมื่อเปรียบเทียบกับจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นจะมีจำนวนเงินมากกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำการแยกองค์ประกอบสัญญาประกันภัยเนื่องจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกำหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุน

(ข) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระเบี้ย การคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระเบี้ยในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และสำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เป็นหนี้สินสำหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และลูกหนี้ที่เมื่อรับรู้เบี้ยประกันภัย และถูกยกเลิกเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน หนี้สินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าโดยใช้ข้อสมมติซึ่งได้คำนึงถึงความ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เหมาะสมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ และถูกคำนวณ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของกลุ่มบริษัท โดยใช้วิธีคำนวณสำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยสุทธิโดยใช้ข้อสมมติคือ อัตราภาระอัตราพหุผลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลด ซึ่งข้อสมมติดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตามที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

จุดประสงค์ของสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายคือการครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดที่ต้องชำระเกี่ยวกับสินไหมทดแทน สำรองค่าสินไหมทดแทนคำนวณ โดยไม่มีการคิดลดกระแสเงินสด

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วยสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับแจ้ง (Claim incurred and reported) และสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับแจ้ง (Claim incurred but not reported - IBNR) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนประเภทที่ไม่สามารถปันส่วนได้โดยตรง (Unallocated loss adjusted expenses - ULAE) ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายถูกบันทึกตามเอกสารยืนยันมูลค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชำระ รายงานสำรวจภัย หรือประกาศการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับแจ้ง (IBNR) คำนวณ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต แนวโน้มในปัจจุบัน รูปแบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ่ายจริงสำหรับทุกสายผลิตภัณฑ์และปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับจำนวนที่ต้องชำระ โดยอ้างอิงจากหลักการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำรองเบี่ยงประกันภัย

สำรองเบี่ยงประกันภัยประกอบด้วยสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด โดยสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ถูกคำนวณ โดยใช้เบี่ยงประกันภัยรับของสัญญาประกันภัยระยะสั้น การประกันภัยกลุ่ม ตามรูปแบบของความเสี่ยงที่ได้รับประกันภัยหรือตามระยะเวลาที่เหลือของแต่ละกรมธรรม์ โดยสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แสดงถึงสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดของเบี่ยงประกันภัยรับ

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้สินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย กลุ่มบริษัทใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยค้ำจ่าย

ผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยค้ำจ่ายเป็นสินไหมทดแทนและหนี้สินผลประโยชน์กับผู้ถือกรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การไถ่ถอนกรรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนด เงินปันผล การครบกำหนดของกรรมธรรม์ประกันภัยและผลประโยชน์อื่นและเงินฝากของผู้ถือกรรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยค้ำจ่ายแสดงในราคาทุน

หนี้สินอื่นตามกรรมธรรม์ประกันภัย

หนี้สินอื่นตามกรรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยเงินค้ำเบี่ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย และเงินที่กลุ่มบริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญา นอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัย หนี้สินอื่นตามกรรมธรรม์ประกันภัยแสดงในราคาทุน

รายได้เบี่ยประกันภัย

สัญญาประกันภัยระยะสั้น

รายได้เบี่ยประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นรับรู้เป็นรายได้เมื่อกรรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ และแสดงมูลค่าก่อนเบี่ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบำเหน็จ เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วยเบี่ยประกันภัยรับ และการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และถูกรับรู้รายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง และสัญญาประกันภัยมีคุณสมบัติในเรื่องการโอนความเสี่ยง มิเช่นนั้นการบัญชีเงินฝากจะถูกนำมาปฏิบัติ สำหรับรายการเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อจะถูกบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งจากผู้รับเอาประกันภัยต่อ หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ

กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยระยะสั้นสำหรับกรรมธรรม์ส่วนของความคุ้มครองที่เกินกว่า 1 ปี เป็นเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครอง

สัญญาประกันชีวิตระยะยาว

เบี่ยประกันชีวิตปีแรกรับรู้เป็นรายได้เมื่อกรรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (หรือได้รับชำระเบี่ยประกันภัย และกรรมธรรม์ประกันภัยได้รับการอนุมัติ) สำหรับเบี่ยประกันปีต่อ รับรู้เป็นรายได้เมื่อถึงกำหนดชำระเฉพาะเบี่ยประกันกรรมธรรม์ที่มีผลบังคับ ใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้เบี่ยประกันชีวิตปีแรก และเบี่ยประกันปีต่อแสดงมูลค่าก่อนเบี่ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อประกันรับล่วงหน้ายังไม่รับรู้เป็นรายได้จนกว่ากรรมธรรม์นั้นถึงวันที่ครบกำหนดชำระ

ค่าจ้าง และค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ให้บริการ

ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน

ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย โดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นหรือได้รับการอนุมัติในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และ โดยการประมาณการของฝ่ายบริหารของกลุ่ม บริษัทหรือเมื่อครบกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อ ได้รับแจ้งหรือรายงาน จากบริษัทเอาประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

ค่าซากและค่าสินไหมรับคืน

ค่าซากและค่าสินไหมรับคืนจะรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น สำหรับการรับคืนมูลค่าซาก จำนวนที่ถูกรับรู้คือจำนวนเงินที่คาดว่าจะสามารถรับคืนได้อย่างสมเหตุสมผลจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น สำหรับการรับชำระค่าสินไหมรับคืน คือจำนวนที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่สามที่ต้องรับผิดชอบและบันทึกสุทธิจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องและค่าเสียหายนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสียหายนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากการรับคืนและคาดการณ์การรับคืนเงินในอนาคตจากบุคคลที่สาม

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ค่าใช้จ่ายในการหาประกันภัย เป็นค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ (Assumed) และการส่งต่อการประกันภัย (Ceded) ถือเป็นปฏิบัติทางการบัญชีและแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เช่นเดียวกับรายการการประกันภัยโดยตรง การจัดทำให้มีการรับประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของกลุ่มบริษัทจากภาระผูกพันโดยตรงที่มีต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันภัย

ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ คือสิทธิตามสัญญาสุทธิของกลุ่มบริษัทภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการอื่นๆ จากผู้เอาประกันภัยต่อ ค่าเผื่อการค้ำของสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทประกันภัยต่อ และประสิทธิภาพการรับชำระในอดีต

เจ้าหนี้ประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือที่ต้องชำระแก่ผู้รับประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการรับประกันภัยต่อ โดยมูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือของผู้เอาประกันภัยต่อ ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อออก และรายการเจ้าหนี้อื่นๆ จากการประกันภัยต่อออก

รายการสินทรัพย์และหนี้สินเกี่ยวกับประกันภัยต่อจะแสดงหักกลบในงบแสดงฐานะการเงินที่ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำมาหักกลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระด้วยยอดสุทธิ หรือรับชำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายชำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน โดยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยนั้นๆ

เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ส่วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงในเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยต่อ รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามรูปแบบของบริการประกันภัยต่อที่รับเมื่อเกิดรายการ

จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจะถูกประเมินสำหรับการค้ำค่า ณ วันที่รายงาน โดยสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อจะถือว่าเกิดการค้ำค่า ถ้ามีหลักฐานอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ทำให้กลุ่มบริษัทอาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และผลกระทบต่อจำนวนเงินจากเหตุการณ์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากผู้รับประกันภัยต่อสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

สัญญาประกันภัยระยะสั้น

หนี้สินของกลุ่มบริษัทภายใต้สัญญาประกันภัยระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และค่าสินไหมทดแทนสำหรับกรรมสิทธิ์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต และหากพบว่ามีจำนวนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอสำรองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หรือค่าสินไหมทดแทน และถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาประกันชีวิตระยะยาว

หนี้สินของกลุ่มบริษัทภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญา โดยใช้ข้อสมมติปัจจุบันกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมสำหรับสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และหากพบว่ามีจำนวนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอสำรองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สำรองเพิ่มเติมสำหรับหนี้สินส่วนที่ไม่เพียงพอจะถูกบันทึก เมื่อสำรองที่ถูกคำนวณ โดยใช้วิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมของกรรมสิทธิ์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงานมากกว่าหนี้สินที่ถูกคำนวณ โดยใช้วิธีสำรองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ทั้งนี้ ข้อสมมติที่ถูกใช้วิธีสำรองเบี้ยประกันภัยรวมเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเว้นอัตราดอกเบี้ยคิดลดซึ่งบริษัทได้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ ปัจจุบันที่ได้ปรับปรุงแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่ได้ปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย

(ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานและลูกหนี้อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ณ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดคงค้าง รวมค่านายหน้าและต้นทุนทางตรงเริ่มแรกพร้อมบัญชีสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และหักค่าด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(ณ) ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องแสดงด้วยภาระหนี้คงค้างหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(ณ) สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานถูกโอนเป็นสินค้าคงเหลือเมื่อวันที่ได้หยุดการให้เช่าและถือไว้เพื่อขาย แสดงในราคาตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้หยุดการให้เช่าหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณ โดยใช้วิธีราคาเจาะจง ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณ ในการขาย

(ณ) เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยภาระหนี้สินคงค้างหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(ณ) ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้เงินกู้ การประมุขจากขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขายบันทึกในราคาทุน และภายหลังจะวัดด้วยมูลค่าที่ประเมินใหม่สุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า

ทรัพย์สินรอการขายจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน เป็นรถยนต์ซึ่งยึดคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ที่ราคาด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างยอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชีสุทธิหรือราคาตลาดของรถยนต์ที่ยึดคืนมา ขาดทุนจากการลดมูลค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจำหน่ายแก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่าย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 5 - 30 ปีและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ข) สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนของสิทธิการเช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในสิทธิการเช่ารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ

ค่าตัดจำหน่ายจะบันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (งานระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าซึ่งแสดงได้ดังนี้

สิทธิการเช่าที่ดิน

60 ปี

(ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินและอาคารที่แสดงด้วยราคาที่ดีที่สุด ราคาที่ดีที่สุดหมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่คำนวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมและ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในสำรองจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ที่ได้มา โดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน ซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “สำรองการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นแล้ว ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าสำรองการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้น สำรองการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชีเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกำไรสะสม ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ สำรองการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะ โอนโดยตรงไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 - 94 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	3 - 12 ปี
สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	ตามอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ค) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 และ 10 ปี
สิทธิการเช่า	27.4 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ค) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญากลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาแยกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีคิดดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในฐานะผู้ให้เช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึบล้างคอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง ไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าช่วง กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าหลัก เว้นแต่สัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาให้เช่าช่วงจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน สินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าวจะแสดงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของกลุ่มบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ

กลุ่มบริษัทคัดรายการและพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3(ง)

(ก) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ท) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ ในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ การให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ บริษัทรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ที่ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ค) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอดัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

(บ) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(1) การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้จากการขายสินค้าสำหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้าคงเหลือ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน ขั้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการสำรวจงานที่ได้ทำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกบันทึกส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไข
ในการได้รับสิ่งตอบแทน

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อ
กลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่มบริษัท
รับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินเงินคืนเป็นภาระผูกพันในการคืนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนและวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงิน
ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะต้องคืนให้กับลูกค้า หนี้สินเงินคืนได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและปรับปรุงกับจำนวนที่
รับรู้รายได้

(บ) รายได้อื่นๆ

รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้ผลรวมของค่าเช่ารับตามสัญญาทั้งหมดโดยจะทยอยรับรู้
โดยวิธีเส้นตรง (เป็นรายเดือน) ตลอดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าภายหลังหมดสัญญาเช่าเดิมจะรับรู้
รายได้ตามผลรวมของค่าเช่าใหม่ในสัญญาและทยอยรับรู้โดยวิธีเส้นตรง (เป็นรายเดือน) ตลอดอายุสัญญาเช่าใหม่

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายได้ตามงวดที่ตั้งกำหนดชำระ โดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สินค้ายกยืม) รับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสินค้าใน
อดีตและจะไม่รับรู้รายได้จากการขายสินค้าสำหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้า
คงเหลือ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กำไรและขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืน

หากการขายและเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กำไรจากการขายบันทึกเป็นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจำหน่าย โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ขาดทุนรับรู้เข้างกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที หากการขายและเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กำไรและขาดทุนในรายการซึ่งราคาขายมีจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนเข้ากำไรหรือขาดทุน หากราคาขายมีจำนวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม รับรู้จำนวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจำนวนต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนรับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนทันที

(ผ) รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

(ฝ) รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(พ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

(ป) ค่าใช้จ่าย

ค่านายหน้าและต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าซื้อ

ต้นทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อจะบันทึกส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน ในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ๆว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ข) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ค) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ร) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 การซื้อบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

4.1) การรวมธุรกิจกับบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด (“MEIS”)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท แคลปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (“CSH”) บริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด (“ASH”) ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด ทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญ จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 10.80 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 บาทเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสีย ร้อยละ 68.79 ในบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด (“MEIS”) ซึ่งเดิมซื้อ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส เซส จำกัด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แคลปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.21 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ MEIS ดังนั้น CSH ASH และกลุ่มบริษัทจึงได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน MEIS และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นและบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุดเดียวกันทั้งก่อนและหลังจากวันซื้อธุรกิจ และการควบคู่นั้นไม่เป็นการควบคู่มั่วครว ดังนั้นกลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน MEIS ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และงบการเงินรวม ได้ถูกจัดทำขึ้นตามเกณฑ์รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสินทรัพย์สุทธิและส่วนได้เสียของบริษัทดังกล่าวจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีตามวิธีเสมือนว่าเป็นการร่วมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interests) บริษัทได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบโดยการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่ม MEIS ณ วันที่ซื้อธุรกิจมีมูลค่าทั้งหมด 1.32 ล้านบาท แสดงเป็น “ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” และรับรู้โดยตรงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สำคัญจากกลุ่ม MEIS ณ วันที่รวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีดังนี้

	กลุ่มบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,710
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,059
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,513
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	526
สินทรัพย์อื่น	34,865
เงินกู้ยืม	(45,514)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,632)
หนี้สินอื่น	(27,205)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ – ตูจิจาการรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท	1,322
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 0.01)	-
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ - ตามสัดส่วนการถือหุ้น	1,322
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้	-
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,322

4.2) การรวมธุรกิจกับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TGH”) ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท รดเค็เค็ด ออโต้ จำกัด (“RDD”) บริษัทย่อยที่ TGH ถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ทำการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”) ดังนั้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ประกาศเจตนาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และ INSURE

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จุดประสงค์ของการเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการคือเพื่อดำเนินแผนการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) จากกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน และเพื่อที่จะทำตามกฎสำหรับแผนการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสต่อการดำเนินธุรกิจของประกันภัยและการเงินภายใต้กลุ่ม TCC รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจประกันภัยให้กับกลุ่ม TGH โดยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจประกันภัยสำหรับรายย่อย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ INSURE และ TGH

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท รถดีเด็ค ออโต้ จำกัด (“RDD”) ได้ยื่นเรื่องเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการใน INSURE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ INSURE โดยมีระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีระยะเวลาสำหรับปิดข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถเพิกถอนได้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (วันที่ซื้อกิจการ) RDD และบริษัท ได้มาซึ่งการควบคุมใน INSURE เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ยอมรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 7,497,409 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INSURE เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (วันสุดท้ายของการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์) RDD ได้รับหุ้นจากของ INSURE จากการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 7,506,358 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.06 โดย RDD ได้ชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้กับผู้แสดงเจตนาขายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 262.72 ล้านบาทหรือ 35 บาทต่อหุ้น

รายการดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเนื่องจากบริษัทและ INSURE อยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด และการควบคุมนั้น ไม่เป็นการชั่วคราว งบการเงินรวมได้ถูกจัดทำขึ้นตามเกณฑ์รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสินทรัพย์สุทธิและส่วนได้เสียของบริษัทดังกล่าวจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีตามวิธีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interests) บริษัทได้นำเสนองบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ INSURE ณ วันที่ซื้อธุรกิจมีมูลค่าทั้งหมด 70.68 ล้านบาท แสดงเป็น “ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” และรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของสิ่งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจาก INSURE มีรายละเอียดดังนี้

สิ่งตอบแทนที่โอนให้	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	262,723
	<u>262,723</u>
	งบการเงินรวม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,031
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	29,706
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	2,058
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	173,047
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	2,138
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	383,889
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ	139
ทรัพย์สินรอการขาย	570
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	122,812
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13,012
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	193
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29,059
สินทรัพย์อื่น	44,055
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	(420,782)
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	(112,159)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(13,078)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(18,058)
หนี้สินอื่น	(35,783)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	<u>255,849</u>
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 24.94)	(63,809)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ	<u>192,040</u>
บวก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	70,683
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	<u>262,723</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 16 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มียุทธศาสตร์สำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน ตั้งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ 45.00%
บริษัท อาคเนย์แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ 31.40%
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท โอเอซีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไทย มาลาชา กลาส จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
Fraser's Centrepoint Limited	สิงคโปร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท เทอร่าโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท น่านคร จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท แคนแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท อากเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท สยามประชาการ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
		(บริษัทย่อยของบริษัท จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564)
The Southeast Group International Limited	หมู่เกาะ บริติช เวอร์จิน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ชารา อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสำคัญของ บริษัทย่อย
บริษัท มิลเลนเนียม อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสำคัญของ บริษัทย่อย
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด”)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการร่วมกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เหมราช	ไทย	กรรมการร่วมกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกเลเด็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมถือ หน่วยลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไทยคอน”)	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
Frasers Hospitality Trust	สิงคโปร์	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
อาคเนย์ร่วมทุน	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
เบี่ยประกันภัยรับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสินไหมทดแทน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนทางการเงิน	อัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน และอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการขายเงินลงทุน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		2564	2563		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(ปรับปรุงใหม่)		
			(พันบาท)		
บริษัทย่อย					
รายได้จากการให้บริการอื่น	-	-	-	153,000	4,800
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	202,704	201,999
รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	674,589
รายได้อื่น	-	-	-	7,321	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	16,237	14,351
ผู้บริหารสำคัญ					
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ					
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
(รวมค่าตอบแทนกรรมการ)	135,036	196,702	12,023	33,744	
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	15,248	16,794	928	3,773	
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	4,772	6,756	623	1,239	
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	155,056	220,252	13,574	38,756	
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน					
เบี้ยประกันภัยรับ	1,405,887	1,030,978	-	-	
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน	662,502	818,233	-	-	
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	2,844	3,504	-	-	
รายได้เงินปันผล	79,830	87,196	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	151,546	141,841	-	-	
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	(1,507)	(7,856)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน					
ในบริษัทย่อย	16	7,099,764	-	(532,253)	-
รายได้อื่น	4,299	38,678	-	-	
ค่าสินไหมทดแทน	473,462	148,400	-	-	
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ	4,415,616	-	-	-	
ค่าจ้างและค่าบ้านหนึ่ง	382,654	405,131	-	-	
ต้นทุนทางการเงิน	88	90,229	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	95,090	44,834	282	-	

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
	(พันบาท)			
เบี่ยงประกันภัยล้างรับ				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	246,785	210,650	-	-
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,177)	(4,446)	-	-
สุทธิ	241,608	206,204	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	731	233	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,168,909	-	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	83,294	81,382	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	30,254	21,603	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	5,989,512	6,433,715	-	-
สินทรัพย์อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	257,730	105,585
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	170,538	38,652	-	-
รวม	170,538	38,652	257,730	105,585

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินสำรองสินไหมทดแทนและ				
สินไหมทดแทนค้างจ่าย				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	232,201	144,915	-	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,168,909	-	-	-
หนี้สินอื่น				
บริษัทย่อย	3,888	-	7,528	563
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	52,421	101,814	-	42,592
รวม	56,309	101,814	7,528	43,155

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัทย่อย	2.34 - 2.88	2.31 - 2.61	2,953,412	7,319,387	(7,443,099)	2,829,700
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัทย่อย	2.18 - 2.55	2.14 - 2.51	5,531,968	11,000	(232,300)	5,310,668
			8,485,380			8,140,368

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยสองแห่งของกลุ่มบริษัทได้มีการทำสัญญาประกันภัยต่อระหว่างกัน ภายหลังจากบริษัทที่รับประกันภัยต่อได้เปลี่ยนสถานะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทในเดือนกันยายน 2564 ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ซึ่งเป็นการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล สำหรับความคุ้มครองการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจำนวน 1,168.91 ล้านบาท และเจ้าหนี้ประกันภัยต่อจำนวน 1,168.91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าสินไหมทดแทนเรียกเก็บทันที (Cash Call) รับล่วงหน้า

สิทธิการเช่าที่ดิน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นจำนวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบับแรกมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2592 สัญญาฉบับเช่าที่ดินฉบับที่สองมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2592 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2622 ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกันยายน 2562 บริษัทย่อยจ่ายชำระค่าเช่าล่วงหน้าทั้งจำนวนของค่าสิทธิการใช้ที่ดินเป็นจำนวน 1,364.85 ล้านบาท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้นำมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการหรือสำหรับใช้เพื่อสวัสดิการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทย่อยตามสมควร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย

สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและบริการ

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและบริการกับบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการ สัญญามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาบริการ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัท ได้ทำสัญญาบริการงานสนับสนุนเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารกับบริษัทย่อยหลายแห่งโดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต่ออายุสัญญาบริการฉบับนี้ออกไปอีกคราวละหนึ่งปี ยกเว้นมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	8,552	10,284	133	33
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	2,326,270	3,159,596	54,152	28,612
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา	20,000	20,000	-	-
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	302,671	581,035	-	-
รวม	<u>2,657,493</u>	<u>3,770,915</u>	<u>54,285</u>	<u>28,645</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7 เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

การวิเคราะห์อายุของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	151,080	106,750
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 30 วัน	23,496	30,129
30 วัน ถึง 60 วัน	57,556	68,410
60 วัน ถึง 90 วัน	1,084	(214)
90 วัน ถึง 1 ปี	12,843	6,533
เกินกว่า 1 ปี	725	(958)
รวม	<u>246,784</u>	<u>210,650</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,177)	(4,446)
	<u>241,607</u>	<u>206,204</u>
กิจการอื่น ๆ		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	935,951	1,026,559
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 30 วัน	74,955	110,071
30 วัน ถึง 60 วัน	86,680	76,144
60 วัน ถึง 90 วัน	10,103	25,545
90 วัน ถึง 1 ปี	32,435	67,173
เกินกว่า 1 ปี	63,544	103,695
รวม	<u>1,203,668</u>	<u>1,409,187</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(69,294)	(139,691)
	<u>1,134,374</u>	<u>1,269,496</u>
สุทธิ	<u>1,375,981</u>	<u>1,475,700</u>
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	<u>(69,666)</u>	<u>(21,873)</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าของกลุ่มบริษัทสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยเบี้ยที่เกินกว่ากำหนดชำระ กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามหรือดำเนินการตามกฎหมายเป็นกรณีไป

ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันชีวิต คือ 31 วัน และ 90 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ สำหรับกรมธรรม์ประเภทรายบุคคล และกลุ่ม ตามลำดับ

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตค้างรับรายบุคคล ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทผ่อนผันให้แก่ลูกค้า เบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดังกล่าว

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8 ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	497,399	912,783
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	-	5
รวม	497,399	912,788
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(31,634)	(31,634)
สุทธิ	465,765	881,154
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	-	(55,483)

การวิเคราะห์อายุของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	341,412	345,583
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 1 ปี	83,358	336,139
ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี	38,969	196,108
เกินกว่า 2 ปี	33,660	34,953
รวม	497,399	912,783
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(31,634)	(31,634)
สุทธิ	465,765	881,149

บริษัท เจริญไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	71,282	70,030
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	9,462	10,446
3 - 6 เดือน	1,798	906
6 - 12 เดือน	752	-
	83,294	81,382
กิจการอื่น ๆ		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	300,760	288,306
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	74,096	63,655
3 - 6 เดือน	4,048	5,875
6 - 12 เดือน	2,059	5,765
มากกว่า 12 เดือน	1,117	976
	382,080	364,577
รวม		
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(3,786)	(1,507)
	378,294	363,070
สุทธิ	461,588	444,452

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวม						รวม
	2564						
	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	
	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	
	ส่วนที่ครบ	หลังจากหนึ่งปี	หลังจากสองปี	หลังจากสามปี	หลังจากสี่ปี	ส่วนที่ครบ	
	กำหนดชำระ	ภายในหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี	แต่ไม่เกินสามปี	แต่ไม่เกินสี่ปี	แต่ไม่เกินห้าปี	หลังจากห้าปี	
	(พันบาท)						
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	55,470	44,386	26,647	17,811	10,376	3,725	158,415
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	581,213	331,114	4,794	3,553	1,597	-	922,271
	<u>636,683</u>	<u>375,500</u>	<u>31,441</u>	<u>21,364</u>	<u>11,973</u>	<u>3,725</u>	<u>1,080,686</u>
บวก ค่านายหน้ารอดัดบัญชี	874	705	422	282	165	59	2,507
	<u>637,557</u>	<u>376,205</u>	<u>31,863</u>	<u>21,646</u>	<u>12,138</u>	<u>3,784</u>	<u>1,083,193</u>
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(88,781)	(17,613)	(4,179)	(2,855)	(1,626)	(527)	(115,581)
รวม	<u>548,776</u>	<u>358,592</u>	<u>27,684</u>	<u>18,791</u>	<u>10,512</u>	<u>3,257</u>	<u>967,612</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำยืม	(30,013)	(23,843)	(13,808)	(9,215)	(5,405)	(1,941)	(84,225)
สุทธิ	<u>518,763</u>	<u>334,749</u>	<u>13,876</u>	<u>9,576</u>	<u>5,107</u>	<u>1,316</u>	<u>883,387</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม						
	2563						
	(ปรับปรุงใหม่)						
	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	ส่วนที่ครบ	รวม
	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	
	กำหนดชำระ	หลังจากหนึ่งปี	หลังจากสองปี	หลังจากสามปี	หลังจากสี่ปี	กำหนดชำระ	
	ภายในหนึ่งปี	แต่ไม่เกินสองปี	แต่ไม่เกินสามปี	แต่ไม่เกินสี่ปี	แต่ไม่เกินห้าปี	หลังจากห้าปี	
(พันบาท)							
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	162,467	35,353	21,881	6,407	2,130	655	228,893
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	189,783	578,146	328,189	916	170	-	1,097,204
	<u>352,250</u>	<u>613,499</u>	<u>350,070</u>	<u>7,323</u>	<u>2,300</u>	<u>655</u>	<u>1,326,097</u>
บวก ค่านายหน้ารอดักบัญชี	1,882	411	254	74	25	8	2,654
	<u>354,132</u>	<u>613,910</u>	<u>350,324</u>	<u>7,397</u>	<u>2,325</u>	<u>663</u>	<u>1,328,751</u>
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(130,300)	(85,083)	(13,562)	(809)	(260)	(80)	(230,094)
รวม	<u>223,832</u>	<u>528,827</u>	<u>336,762</u>	<u>6,588</u>	<u>2,065</u>	<u>583</u>	<u>1,098,657</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้อยค่า	(59,566)	(12,994)	(8,043)	(2,355)	(783)	(241)	(83,982)
สุทธิ	<u>164,266</u>	<u>515,833</u>	<u>328,719</u>	<u>4,233</u>	<u>1,282</u>	<u>342</u>	<u>1,014,675</u>

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)	
	(พันบาท)	
ผลขาดทุนจากการค้อยค่าสำหรับปี	<u>243</u>	<u>3,529</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
		2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		34,097	26,439
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้		(3,843)	(4,836)
รวม	5	30,254	21,603
กิจการอื่น ๆ			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		1,020,208	1,240,764
เกินกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน		17,520	44,343
4 - 6 เดือน		2,781	6,660
6 - 12 เดือน		2,786	3,145
มากกว่า 12 เดือน		3,294	4,746
		1,046,589	1,299,658
บวก ค่านายหน้ารอดัดบัญชี		2,507	2,654
		1,049,096	1,302,312
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้		(111,738)	(225,258)
รวม		937,358	1,077,054
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า		(84,225)	(83,982)
		853,133	993,072
สุทธิ		883,387	1,014,675

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต้นที่ถูกหนี้ย่อยตามสัญญาเช่า มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2564	2563		
		(ปรับปรุงใหม่)		
	ผลรวมของ เงินลงทุนขั้นต้น ตามสัญญาเช่า	มูลค่าปัจจุบันของ จำนวนเงินขั้นต้น ที่ถูกหนี้ย่อย ตามสัญญาเช่า	ผลรวมของ เงินลงทุนขั้นต้น ตามสัญญาเช่า	มูลค่าปัจจุบันของ จำนวนเงินขั้นต้น ที่ถูกหนี้ย่อย ตามสัญญาเช่า
		(พันบาท)		
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	636,683	547,902	352,250	221,952
ที่ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	440,278	414,005	973,192	873,476
ที่ครบกำหนดชำระหลังจากห้าปี	3,725	3,198	655	575
	<u>1,080,686</u>	<u>965,105</u>	<u>1,326,097</u>	<u>1,096,003</u>
บวก ค่านายหน้ารอดัดบัญชี	2,507	2,507	2,654	2,654
	<u>1,083,193</u>	<u>967,612</u>	<u>1,328,751</u>	<u>1,098,657</u>
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(115,581)		(230,094)	
	<u>967,612</u>		<u>1,098,657</u>	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(84,225)		(83,982)	
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	<u>883,387</u>		<u>1,014,675</u>	

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 38.4

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11 สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้

ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
			(ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัด จำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัด จำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
<i>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</i>				
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	174,810	174,753	250,400	254,110
ตราสารหนี้ในประเทศ	2,757,187	2,902,565	3,039,009	3,271,159
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	908,951	986,787	337,200	386,553
รวม	3,840,948	4,064,105	3,626,609	3,911,822
บวก ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	223,157	-	285,213	-
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	4,064,105	4,064,105	3,911,822	3,911,822
<i>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</i>				
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	20,381,025	20,811,894	21,067,950	22,383,397
ตราสารหนี้ในประเทศ	15,766,686	16,128,155	15,458,901	16,135,304
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	1,677,814	1,846,075	1,817,350	2,035,606
รวม	37,825,525	38,786,124	38,344,201	40,554,307
บวก ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	960,599	-	2,210,106	-
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	38,786,124	38,786,124	40,554,307	40,554,307
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(20,841)	(20,841)	(14,230)	(14,230)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			
	2564		2563 (ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัด จำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัด จำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำหนด				
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา	1,140,150	1,140,150	1,181,095	1,181,095
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(751)	(751)	(524)	(524)
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	1,139,399	1,139,399	1,180,571	1,180,571
รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	43,989,628	43,989,628	45,646,700	45,646,700

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม	
	2564	
	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	(พันบาท)	
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง		
ด้านเครดิต (Stage 1)	38,786,124	(20,841)
รวม	38,786,124	(20,841)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2563	
	(ปรับปรุงใหม่)	
	ค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	มูลค่ายุติธรรม	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	(พันบาท)	
ตราสารหนี้ที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage I)	40,554,307	(14,230)
รวม	40,554,307	(14,230)

12 สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน

ตราสารทุน ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564		2564	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนในประเทศ	11,505,366	10,947,927	234,000	234,000
ตราสารทุนต่างประเทศ	2,327,398	2,541,299	-	-
อื่น ๆ	6,087	5,627	-	-
รวม	13,838,851	13,494,853	234,000	234,000
หัก ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(343,998)	-	-	-
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13,494,853	13,494,853	234,000	234,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	13,494,853	13,494,853	234,000	234,000

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2563	
			(ปรับปรุงใหม่)	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
	ราคาทุน	ยุติธรรม	ราคาทุน	ยุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนในประเทศ	10,307,782	10,144,011	234,000	234,000
ตราสารทุนต่างประเทศ	1,980,731	2,031,253	-	-
อื่น ๆ	6,087	32,312	-	-
รวม	12,294,600	12,207,576	234,000	234,000
หัก ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(87,024)	-	-	-
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ	12,207,576	12,207,576	234,000	234,000
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12,207,576	12,207,576	234,000	234,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	12,207,576	12,207,576	234,000	234,000

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	
			เงินปันผลรับ	
	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับระหว่างปี	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับระหว่างปี
	(พันบาท)			
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนในประเทศ	10,947,927	402,964	234,000	2,850
ตราสารทุนต่างประเทศ	2,541,299	73,378	-	-
อื่น ๆ	5,627	2,850	-	-
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ	13,494,853	479,192	234,000	2,850
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13,494,853	479,192	234,000	2,850

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563			
	(ปรับปรุงใหม่)			
	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ ระหว่างปี	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ ระหว่างปี
	(พันบาท)			
<i>ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</i>				
<i>เบ็ดเสร็จอื่น</i>				
ตราสารทุนในประเทศ	10,144,011	554,894	234,000	5,400
ตราสารทุนต่างประเทศ	2,031,253	57,789	-	-
อื่น ๆ	32,312	5,400	-	-
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12,207,576	618,083	234,000	5,400

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13 อนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อนุพันธ์ที่ ไม่ได้ นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ ประกอบด้วย

ประเภทของสัญญา	วัตถุประสงค์	จำนวนสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	งบการเงินรวม		กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิ
				ราคาตามบัญชี/มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสินทรัพย์	หนี้สิน	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	-	441	-	435
รวม		-	-	441	-	435

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ประกอบด้วย

ประเภทของสัญญา	วัตถุประสงค์	จำนวนสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	งบการเงินรวม 2564		กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า ยุติธรรมตราสารอนุพันธ์
				ราคาตามบัญชี/มูลค่ายุติธรรมของสัญญา	กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า ยุติธรรมตราสารอนุพันธ์	
				สินทรัพย์	หนี้สิน	
				(พันบาท)		
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	17	1,568,768	-	118,352	(187,023)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ	9	1,910,793	23,363	-	27,066
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	12	1,740,190	-	113,122	70,053
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท	4	1,600,000	-	9,602	14,916
รวม		42	6,819,751	23,363	241,076	(74,988)

บริษัท เกรือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนุพันธ์ที่ ไม่ได้ นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ประกอบด้วย

ประเภทของสัญญา	วัตถุประสงค์	จำนวนสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	งบการเงินรวม		กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
				2563 (ปรับปรุงใหม่)		
				ราคาตามบัญชี/ มูลค่ายุติธรรมของสัญญา สินทรัพย์	หนี้สิน	
				(พันบาท)		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์	ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	-	4	-	4
รวม		-	-	4	-	4

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ ประกอบด้วย

ประเภทของสัญญา	วัตถุประสงค์	จำนวนสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	งบการเงินรวม 2563 (ปรับปรุงใหม่)		ขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
				ราคาตามบัญชี/มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสินทรัพย์ (พันบาท)	หนี้สิน	
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	21	1,895,642	69,951	1,198	(100)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	15	2,056,245	-	183,454	(4,955)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท	4	1,600,000	-	24,518	(722)
รวม		40	5,551,887	69,951	209,170	(5,777)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินหลายแห่งสำหรับเงินลงทุนเพื่อขายในหุ้นกู้เป็นจำนวน 49.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทเป็นจำนวน 1,568.77 ล้านบาท (2563: 59.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทเป็นจำนวน 1,895.64 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่งสำหรับเงินลงทุนเพื่อขายในหุ้นกู้เป็นจำนวน 1,740.19 ล้านบาท (2563: 2,056.25 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินหลายแห่งสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นจำนวน 1,910.79 ล้านบาท (2563: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่งสำหรับเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท (2563: 1,600 ล้านบาท)

14 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
ยานพาหนะ	270,671	314,673
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า	(116,433)	(60,412)
รวม	<u>154,238</u>	<u>254,261</u>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี		
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		
- ต้นทุนขาย	1,286,855	1,065,847
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	137,065	22,438
สุทธิ	<u>1,423,920</u>	<u>1,088,285</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15 เงินให้กู้ยืม

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	2,829,700	2,953,412
กิจการอื่น ๆ		534,087	192,985	-	-
รวม		534,087	192,985	2,829,700	2,953,412
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า		(146,077)	(146,077)	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ		388,010	46,908	2,829,700	2,953,412
เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	206,000	258,600
กิจการอื่น ๆ		31,934	25,853	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		31,934	25,853	206,000	258,600
เงินให้กู้ยืมระยะยาว					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	5,104,668	5,273,368
กิจการอื่น ๆ		253,704	212,575	-	-
รวม		253,704	212,575	5,104,668	5,273,368
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า		(387)	(387)	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว		253,317	212,188	5,104,668	5,273,368
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน					
		546,645	575,399	-	-

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนอง เป็นประกัน				
เงินต้นสำหรับเงินให้กู้ยืมโดยมี ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน	431,754	425,620	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำยืมค่า สุทธิ	(241,021)	(240,029)	-	-
	<u>190,733</u>	<u>185,591</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมเงินให้กู้ยืม	<u>1,410,639</u>	<u>1,045,939</u>	<u>8,140,368</u>	<u>8,485,380</u>
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปี	<u>992</u>	<u>3,656</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
การวิเคราะห์อายุของเงินให้กู้ยืม มีดังนี้				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	8,140,368	8,485,380
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,140,368</u>	<u>8,485,380</u>
กิจการอื่น ๆ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,353,474	989,716	-	-
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	809	5,600	-	-
3 เดือน ถึง 6 เดือน	3,740	-	-	-
6 เดือน ถึง 12 เดือน	4,545	-	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	435,556	437,116	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำยืมค่า สุทธิ	(387,485)	(386,493)	-	-
	<u>1,410,639</u>	<u>1,045,939</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	<u>1,410,639</u>	<u>1,045,939</u>	<u>8,140,368</u>	<u>8,485,380</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีหลักประกันกับคู่ค้าหลายแห่งของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 534.09 ล้านบาท (2563: 192.99 ล้านบาท) ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย MOR ลบร้อยละ 1.65 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.225 ต่อปี (2563: MOR ลบร้อยละ 1.65 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.225 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจำนวน 146.08 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม (2563: 146.08 ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวชนิดมีหลักประกันกับบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นคู่ค้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 191.60 ล้านบาท (2563: 186.72 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี (2563: ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายใน 13 ปี โดยผู้กู้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาและชำระอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เอาประกัน โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรรมธรรม์และคิดดอกเบี้ยในช่วงระหว่างอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นรวมเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีบุคคลค้ำประกันคิดดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอัตราร้อยละ 4.36 ต่อปี (2563: ร้อยละ 4.36 ต่อปี)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	3,283,377	3,226,677
ซื้อเงินลงทุน	-	-	1,000	56,700
ขายเงินลงทุน	-	-	(751,830)	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	(437,994)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	<u>2,094,553</u>	<u>3,283,377</u>
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	-
การร่วมค้า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	-

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ร้อยละ 67.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 6.7 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท อาคเนย์ ม้านี่ จำกัด (เดิม บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 50.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 บริษัท ได้จำหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัททั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 21,957,646 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.44 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TIC ให้บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 1 จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 219.58 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมใน TIC และได้ตัดรายการดังกล่าว กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 7,099 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตัดรายการขาดทุนสะสมที่เกิดจากการจ่ายสินไหมทดแทนและความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยถูกประมาณ ในวันที่จำหน่ายเงินลงทุนใน TIC สำหรับสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของ TIC ประมาณการ โดยใช้สมมติฐานเดียวกันกับตามเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 ในกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ SEIC โดยการเปลี่ยนแปลงในประมาณการของหนี้สินสุทธิจะมีผลกระทบต่อการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TIC

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 7,099.76 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 532.25 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมและการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากจำนวน 100 ล้านบาท เป็นจำนวน 157.02 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,701,658 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท แคปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด ("CSH") บริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท เอเชียคิกเฮาส์ จำกัด ("ASH") ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด ได้สิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท แคปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด คงเหลือร้อยละ 31.21 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท แคปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด ("CSH") ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญ จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสีย ร้อยละ 68.79 ใน บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด ("MEIS") ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส จำกัด จึงส่งผลให้ CSH ASH และกลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน MEIS และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

ในระหว่างปี 2563 บริษัท รถดีดี ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 75.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 7,506,358 หุ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		2564	2563	มูลค่าตาม		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		
				วิธีส่วนได้เสีย	(ปรับปรุงใหม่)	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
(ร้อยละ)						(ล้านบาท)						
การร่วมค้า												
บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว)	ธุรกิจประกันภัย	สาธารณรัฐ	10.00	10.00	-	-	6,400	6,400	(6,400)	(6,400)	-	-
		ประชาธิปไตย										
		ประชาชนลาว										
รวม							6,400	6,400	(6,400)	(6,400)	-	-

กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึง ไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียบางแห่ง สำหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทในบริษัทเหล่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่ยังไม่รับรู้จำนวน 2.88 ล้านบาท (2563: 3.92 ล้านบาท)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
		(ร้อยละ)				(พันบาท)				
บริษัทย่อยทางตรง										
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	รับประกันชีวิต ประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ	ไทย	99.97	99.97	1,704,849	1,704,849	-	-	1,704,849	1,704,849
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	ไทย	97.33	97.33	437,994	437,994	(437,994)	-	-	437,994
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	ไทย	-	93.44	-	751,830	-	-	-	751,830
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ให้บริการเช่ารถ เพื่อดำเนินงานและการ ให้สินเชื่อบริษัท	ไทย	100.00	100.00	325,999	325,999	-	-	325,999	325,999
บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด	ให้เช่าและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.00	100.00	55	55	-	-	55	55
บริษัท ทีซีซี พรวิเลจ การ์ด จำกัด	บริการซื้อสินค้าผ่าน บัตรเครดิตในกลุ่ม บริษัท	ไทย	99.98	99.98	100	100	-	-	100	100
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด	บริการรับเป็นที่ปรึกษา และสถานฝึกอบรม	ไทย	100.00	100.00	250	250	-	-	250	250
Southeast Advisory Pte. Ltd.	บริหารจัดการและ ให้คำปรึกษา	สิงคโปร์	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
บริษัท อาคเนย์ แอ๊ด ไวซ์เซอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาการลงทุน	ไทย	100.00	100.00	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000
บริษัท รอดี้เด็ค ออโต้ จำกัด	ให้บริการเช่า ยานพาหนะและขาย ยานพาหนะ	ไทย	100.00	100.00	250	250	-	-	250	250

บริษัท เครือไทย โฮสติ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน		การซื้อค่า		ราคาทุน-สุทธิ	
			2564 (ร้อยละ)	2563	2564	2563	2564 (พันบาท)	2563	2564	2563
บริษัทย่อยทางตรง										
บริษัท เอส โซฟีน จำกัด	พัฒนาเทคโนโลยี ในการทำประกัน	ไทย	99.98	99.98	100	100	-	-	100	100
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.00	100.00	250	250	-	-	250	250
บริษัท อาคเนย์ มั่นใจ จำกัด (เดิม บริษัท เอสอีจี แคมป์ทีดอล จำกัด)	ให้กู้ยืมและให้ความ ช่วยเหลือด้านการเงิน	ไทย	100.00	100.00	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	ให้บริการคำปรึกษา ด้านการบริหาร	ไทย	67.00	67.00	6,700	6,700	-	-	6,700	6,700
บริษัท ไทยเวลเนส จำกัด	ให้บริการคำปรึกษา ด้านการบริหาร	ไทย	99.99	-	1,000	-	-	-	1,000	-
รวม					2,532,547	3,283,377	(437,994)	-	2,094,553	3,283,377

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
<i>(ร้อยละ)</i>										
บริษัทย่อยทางอ้อม										
<u>ถือหุ้นผ่านทางบริษัท อากเนย์</u>										
<u>แคปิตอล จำกัด</u>										
บริษัท โปรกราฟ จำกัด (เดิม บริษัท สิบบัวหลวง ลิขซึ่ง จำกัด)	ให้เช่ารถยนต์และ ให้บริการสินเชื่อ	ไทย	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-
บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด (เดิม บริษัท สิบบัวหลวง แคปิตอล จำกัด)	รับจ้างให้บริการรับ แจ้งอุบัติเหตุ	ไทย	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-
บริษัท คอนเซฟแลนต์ 5 จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-
<u>ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เอเชีย</u>										
<u>ดีทอนฮาร์ส จำกัด</u>										
บริษัท แคปิตอล เซอร์วิสเซส โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัท ในเครือ	ไทย	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-
<u>ถือหุ้นผ่านทางบริษัท อากเนย์ มั่นนี้</u>										
<u>จำกัด (เดิม บริษัท เอสอีจี แคปิตอล จำกัด)</u>										
บริษัท อากเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด (เดิม บริษัท เอสอีจี มั่นนี้ จำกัด)	ให้บริการสินเชื่อ (เดิม ให้กู้ยืมและเพื่อ ช่วยเหลือด้านการเงิน)	ไทย	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
<u>ถือหุ้นผ่านทางบริษัท รถคีเด็ค</u>										
<u>ฮอโต้ จำกัด</u>										
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	ไทย	75.06	75.06	-	-	-	-	-	-

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

17 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หมายเหตุ	ที่ดิน	งบการเงินรวม			รวม
		อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง (พันบาท)		
ราคาทุน					
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	442,844	226,779	11,613	681,236
	เพิ่มขึ้น	-	-	6,373	6,373
18	โอนเข้า	-	-	22,747	22,747
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	และ 1 มกราคม 2564	442,844	226,779	40,733	710,356
	เพิ่มขึ้น	-	40	348	388
18	โอนเข้า	-	-	22,747	22,747
	โอนออก	-	-	(63,828)	(63,828)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	442,844	226,819	-	669,663
ค่าเสื่อมราคาและ					
ขาดทุนจากการวัดด้วยค่า					
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	15,995	156,193	-	172,188
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,054	-	9,054
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	และ 1 มกราคม 2564	15,995	165,247	-	181,242
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,108	-	8,108
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,995	173,355	-	189,350
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	426,849	61,532	40,733	529,114
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	426,849	53,464	-	480,313

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
รายได้ค่าเช่า	371	4,371
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีรายได้ค่าเช่า	714	887
จำนวนเงินขั้นต้นที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าค่านินงาน		
ภายใน 1 ปี	261	261
1 - 5 ปี	-	-
หลังจาก 5 ปี	-	-
รวม	261	261

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,078.35 ล้านบาท (2563: 1,078.35 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยง การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 469.31 ล้านบาท (2563: 477.38 ล้านบาท) ได้จดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 21)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจำ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่านำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

- อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่ประมาณการไว้ (2564: 3.5% , 2563: 3.5%)
- ระยะเวลาที่เลิกเช่า (2564 และ 2563: ถัวเฉลี่ย 8 ปี)
- อัตราการครอบครอง (2564: 82% , 2563: 82%)
- อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ยงแล้ว (2564: 10% , 2563: 10%)

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม

- มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก
- อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่ประมาณการไว้สูงขึ้น (ลดลง)
 - ระยะเวลาที่เลิกเช่าสั้นลง (ยาวขึ้น)
 - อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 - อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้วต่ำลง (สูงขึ้น)

18 สิทธิการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	1,334,520	1,357,267
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี โอนไปอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	17 (22,747)	(22,747)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,311,773</u>	<u>1,334,520</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

19 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	งบการเงินรวม			รวม
				ยานพาหนะ (พันบาท)	สินทรัพย์ ที่มีไว้ให้เช่า ตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,658,831	986,308	470,699	428,973	16,557,397	156	21,102,364
เพิ่มขึ้น	-	570	15,299	4,058	3,062,594	1,203	3,083,724
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา	152,816	3,974	-	-	-	-	156,790
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	73,824	(3,131,609)	3,674	(3,054,111)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(8,747)	(40)	(11,346)	-	(20,133)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ							
1 มกราคม 2564	2,811,647	990,852	477,251	506,815	16,477,036	5,033	21,268,634
เพิ่มขึ้น	-	822	11,361	5,242	2,802,876	18,908	2,839,209
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา	-	-	-	-	-	-	-
โอนเข้า (ออก)	(47,302)	(12,141)	-	(5,000)	(2,388,648)	59,998	(2,393,093)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(23,100)	(8,689)	(110,159)	(714)	(49,509)	-	(192,171)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,741,245	970,844	378,453	506,343	16,841,755	83,939	21,522,579

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	งบการเงินรวม ยานพาหนะ (พันบาท)	สินทรัพย์ ที่มีไว้ให้เช่า ตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาและ							
ขาดทุนจากการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	380,574	388,164	172,492	3,937,788	-	4,879,018
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	29,942	29,674	49,044	1,590,355	-	1,699,015
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)	-	-	(133)	-	-	-	(133)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	6,494	(1,056,715)	-	(1,050,221)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(8,652)	(40)	15,761	-	7,069
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ							
1 มกราคม 2564	-	410,516	409,053	227,990	4,487,189	-	5,534,748
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	21,334	26,129	51,578	1,627,230	-	1,726,271
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	5,136	-	-	-	-	5,136
โอนออก	-	(3,316)	-	(27,634)	(997,074)	-	(1,028,024)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(12,677)	(99,615)	(276)	(45,889)	-	(158,457)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	420,993	335,567	251,658	5,071,456	-	6,079,674

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องคกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	งบการเงินรวม ยานพาหนะ (พันบาท)	สินทรัพย์ ที่มีไว้ให้เช่า ตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	2,811,647	580,336	67,736	256,940	11,395,844	5,033	15,117,536
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	462	21,885	594,003	-	616,350
	2,811,647	580,336	68,198	278,825	11,989,847	5,033	15,733,886
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	2,741,245	549,851	42,437	254,551	11,182,222	83,939	14,854,245
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	449	134	588,077	-	588,660
	2,741,245	549,851	42,886	254,685	11,770,299	83,939	15,442,905

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	
	(พันบาท)	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	695	541
เพิ่มขึ้น	1,662	394
จำหน่าย	(85)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(491)	(240)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,781</u>	<u>695</u>

ที่ดินและอาคารได้รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 8,073.02 ล้านบาท (2563: 8,631.30 ล้านบาท) ได้จดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 21)

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นับแต่วันที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุด ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กำหนด ผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ซึ่งมีลักษณะทั่วไปอันพึงจะมีข้อมูลราคาซื้อขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ สำหรับอาคารซึ่งมีลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สุทธิจากภาษีเงินได้ถูกบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เกรือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ทั่วไป สรุปได้ดังนี้

	2564	2563	ผลกระทบต่อราคาที่ดีใหม่ เมื่อข้อสมมติฐานเปลี่ยน
(ก) สาขา ที่ดิน			
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)	3,188 - 650,000	3,188 - 650,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)
อาคาร			
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)	923 - 7,439	800 - 8,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)
(ข) สำนักงานใหญ่ ที่ดิน			
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)	2,000,000	2,000,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)
อาคาร			
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)	25,586	26,373	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุดในปี 2564 สุทธิด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่คำนวณถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

20 ลิขทรัพย์อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
ภาษีอากร	536,186	698,714	11,610	7,238
ดอกเบี้ยค้างรับ	422,214	436,707	99,626	104,207
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	373,905	362,389	4,202	3,296
เงินวางไว้สำหรับโครงการประกันภัย				
จำนวนปี	141,912	133,231	-	-
ค่าสินไหมเรียกคืน - สุทธิ	134,568	226,702	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย	97,848	59,587	-	-
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	64,732	35,706	-	-
ลูกหนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย				
จากรถ	60,974	83,804	-	-
รายได้ค่าบริหารจัดการค้างรับ	-	-	104,000	-
อื่น ๆ	276,804	203,161	18,436	3,986
รวม	2,109,143	2,240,001	237,874	118,727

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

21 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	9,789,000	10,716,000	8,249,000	8,189,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ไม่มี				
หลักประกัน	-	15,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	40,000	50,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	9,829,000	10,781,000	8,249,000	8,189,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่มีหลักประกัน	2,007,457	2,325,347	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	198,692	184,471	11,496	11,987
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย				
ส่วนที่หมุนเวียน	12,035,149	13,290,818	8,260,496	8,200,987
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	3,533,598	3,496,198	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	452,436	246,165	14,698	20,050
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย				
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	3,986,034	3,742,363	14,698	20,050

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	11,836,457	13,106,347	8,249,000	8,189,000
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	3,533,598	3,496,198	-	-
รวม	15,370,055	16,602,545	8,249,000	8,189,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	
		2564	2563
			(ปรับปรุงใหม่)
			(พันบาท)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	469,309	477,377
สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	19	8,073,024	8,631,303
สิทธิในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		283,734	393,362
รวม		8,826,067	9,502,042

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตัวสัญญาใช้เงินหลายฉบับที่ออกให้กับสถาบันการเงินต่างประเทศ แห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินจำนวน 25,195 ล้านบาท (2563: 21,145 ล้านบาท) และมีการเบิกถอนเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 8,249 ล้านบาท (2563: 8,189 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ร้อยละ 1.81 ถึงร้อยละ 1.90 ต่อปี (2563: อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ร้อยละ 1.77 ถึงร้อยละ 2.05 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายใน 6 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อยังมีได้เบิกจำนวนเงินรวม 16,945.68 ล้านบาท (2563: 12,955.76 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตัวสัญญาใช้เงินหลายฉบับที่ออกให้กับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจำนวน 1,540 ล้านบาท (2563: 2,430 ล้านบาท) ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ ร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.54 ถึงร้อยละ 2.62 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 40 ล้านบาท (2563: 50 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.75 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินจำนวน 300 ล้านบาท (2563: 300 ล้านบาท) และมีการเบิกถอนเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 63 ล้านบาท (2563: 93 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ร้อยละ 2.68 ถึงร้อยละ 2.74 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.73 ถึงร้อยละ 3.51 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนระหว่างปี 2563 ถึง 2568 (2563: ปี 2563 ถึง 2568) เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 1,682 ล้านบาท (2563: 1,600 ล้านบาท)

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการชำระอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2564		2563			
			(ปรับปรุงใหม่)			
จำนวน เงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวน เงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่าย	จำนวน เงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวน เงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่าย	
(พันบาท)						
ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	209,140	(10,448)	198,692	193,911	(9,440)	184,471
ครบกำหนดชำระ หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	476,711	(24,275)	452,436	260,348	(14,183)	246,165
รวม	685,851	(34,723)	651,128	454,259	(23,623)	430,636

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน โดยมีระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้การเช่ากลับคืนดังกล่าวถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ถ้าไรจากการขายบันทึกเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและตัดจำหน่าย ไปตลอดอายุสัญญาเช่าตามวิธีเส้นตรง

บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทำสัญญาเช่าสำหรับคอมพิวเตอร์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่า สิทธิของคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญานี้จะถูกโอนเป็นของบริษัทย่อยเมื่อได้จ่ายชำระค่างวดงวดสุดท้ายแล้ว

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	เงินกู้ยืม	งบการเงินรวม หนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	16,602,545	430,636	17,033,181
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด			
จากการจัดหาเงิน	(1,232,490)	220,492	(1,011,998)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>15,370,055</u>	<u>651,128</u>	<u>16,021,183</u>
		งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)	
	เงินกู้ยืม	หนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	16,206,795	659,030	16,865,825
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด			
จากการจัดหาเงิน	4,393,469	(230,590)	4,162,879
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ			
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,997,719)	-	(3,997,719)
การเปลี่ยนแปลงอื่น			
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	-	2,196	2,196
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>16,602,545</u>	<u>430,636</u>	<u>17,033,181</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	8,189,000	32,037	8,221,037
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด			
จากการจัดหาเงิน	60,000	(11,565)	48,435
การเปลี่ยนแปลงอื่น			
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	-	5,722	5,722
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>8,249,000</u>	<u>26,194</u>	<u>8,275,194</u>

	เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	5,852,604	28,256	5,880,860
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด			
จากการจัดหาเงิน	2,336,396	(10,867)	2,325,529
การเปลี่ยนแปลงอื่น			
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	-	14,648	14,648
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>8,189,000</u>	<u>32,037</u>	<u>8,221,037</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	ประกันชีวิต			งบการเงินรวม			รวม		
	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อสุทธิ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อสุทธิ (พันบาท)	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อสุทธิ	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	42,464,436	-	42,464,436	-	-	-	42,464,436	-	42,464,436
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น									
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย									
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	58,310	-	58,310	3,114,120	(1,787,295)	1,326,825	3,172,430	(1,787,295)	1,385,135
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	112,379	-	112,379	1,769,762	(817,660)	952,102	1,882,141	(817,660)	1,064,481
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	170,689	-	170,689	4,883,882	(2,604,955)	2,278,927	5,054,571	(2,604,955)	2,449,616
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	524,965	-	524,965	5,929,846	(2,693,165)	3,236,681	6,454,811	(2,693,165)	3,761,646
สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด	-	-	-	3,159,426	(317,081)	2,842,345	3,159,426	(317,081)	2,842,345
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	695,654	-	695,654	13,973,154	(5,615,201)	8,357,953	14,668,808	(5,615,201)	9,053,607
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	401,975	-	401,975	-	-	-	401,975	-	401,975
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น	706	-	706	411,634	-	411,633	412,339	-	412,339
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	1,098,335	-	1,098,335	14,384,787	(5,615,201)	8,769,586	15,483,122	(5,615,201)	9,867,921
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	43,562,771	-	43,562,771	14,384,787	(5,615,201)	8,769,586	57,947,558	(5,615,201)	52,332,357

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ประกันชีวิต			งบการเงินรวม			รวม		
	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัย	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัย (พันบาท)	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัย	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	42,337,187	-	42,337,187	-	-	-	42,337,187	-	42,337,187
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น									
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย									
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	63,128	-	63,128	2,902,380	(1,406,828)	1,495,552	2,965,508	(1,406,828)	1,558,680
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	119,392	-	119,392	1,483,002	(495,507)	987,495	1,602,394	(495,507)	1,106,887
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	182,520	-	182,520	4,385,382	(1,902,335)	2,483,047	4,567,902	(1,902,335)	2,665,567
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	488,741	-	488,741	6,465,427	(2,835,572)	3,629,855	6,954,168	(2,835,572)	4,118,596
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	671,261	-	671,261	10,850,809	(4,737,907)	6,112,902	11,522,070	(4,737,907)	6,784,163
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	349,056	-	349,056	-	-	-	349,056	-	349,056
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น	1,597	-	1,597	445,831	-	445,831	447,428	-	447,428
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	1,021,914	-	1,021,914	11,296,640	(4,737,907)	6,558,733	12,318,554	(4,737,907)	7,580,647
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	43,359,101	-	43,359,101	11,296,640	(4,737,907)	6,558,733	54,655,741	(4,737,907)	49,917,834

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)
		(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม	42,337,187	39,605,842
สำรองเพิ่มขึ้นสุทธิของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับในปี	7,073,773	4,724,071
สำรองลดลงเพื่อผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การขาดอายุ และการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในปี	(6,946,524)	(1,992,726)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>42,464,436</u>	<u>42,337,187</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

22.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย			งบการเงินรวม 2564			รวม		
	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ประกันชีวิต ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ (พันบาท)	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม	182,520	-	182,520	4,385,382	(1,902,335)	2,483,047	4,567,902	(1,902,335)	2,665,567
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	840,123	-	840,123	13,944,960	(10,154,105)	3,790,855	14,785,083	(10,154,105)	4,630,978
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(851,954)	-	(851,954)	(13,186,386)	9,616,029	(3,570,357)	(14,038,340)	9,616,029	(4,422,311)
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	158,577	(264,074)	(105,497)	158,577	(264,074)	(105,497)
การเปลี่ยนแปลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(418,651)	99,530	(319,121)	(418,651)	99,530	(319,121)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>170,689</u>	<u>-</u>	<u>170,689</u>	<u>4,883,882</u>	<u>(2,604,955)</u>	<u>2,278,927</u>	<u>5,054,571</u>	<u>(2,604,955)</u>	<u>2,449,616</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			งบการเงินรวม			งบการเงินรวม			
	2563			2563			2563			
หนี้สินตามสัญญา	ประกันชีวิต		สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ประกันภัย		หนี้สินตามสัญญา	รวม		สุทธิ
	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ			ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ		ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	
ณ วันที่ 1 มกราคม	183,481	-	183,481	4,912,636	(2,465,994)	2,446,642	5,096,117	(2,465,994)	2,630,123	
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	859,158	-	859,158	6,165,635	(2,333,605)	3,832,030	7,024,793	(2,333,605)	4,691,188	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(860,119)	-	(860,119)	(6,771,380)	2,921,607	(3,849,773)	(7,631,499)	2,921,607	(4,709,892)	
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	78,491	(24,343)	54,148	78,491	(24,343)	54,148	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>182,520</u>	<u>-</u>	<u>182,520</u>	<u>4,385,382</u>	<u>(1,902,335)</u>	<u>2,483,047</u>	<u>4,567,902</u>	<u>(1,902,335)</u>	<u>2,665,567</u>	

บริษัท เจริญไทย โฮสติ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.2.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน - ประกันชีวิต

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	2560	2561	2562	2563	2564	รวม
				(พันบาท)		
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	678,573	703,563	983,694	892,893	916,783	
หนึ่งปีถัดไป	635,300	753,157	941,596	833,694	-	
สองปีถัดไป	636,425	755,642	939,399	-	-	
สามปีถัดไป	636,331	755,681	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	636,314	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	636,314	755,681	939,399	833,694	916,783	4,081,871
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(636,314)	(755,677)	(939,251)	(832,786)	(747,154)	(3,911,182)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	-	4	148	908	169,629	170,689

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	2559	2560	2561	2562	2563	รวม
				(พันบาท)		
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	531,160	678,573	703,563	983,694	892,893	
หนึ่งปีถัดไป	491,188	635,300	753,157	941,596	-	
สองปีถัดไป	490,590	636,425	755,642	-	-	
สามปีถัดไป	490,495	636,331	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	490,498	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	490,498	636,331	755,642	941,596	892,893	3,716,960
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(490,496)	(636,313)	(755,339)	(939,082)	(713,210)	(3,534,440)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	2	18	303	2,514	179,683	182,520

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.2.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน - ประกันภัย

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อน							รวม
	2559	2559	2560	2561	2562	2563	2564	
	(พันบาท)							
ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	-	4,302,235	7,709,968	7,164,977	6,863,828	5,708,532	14,961,169	
หนึ่งปีถัดไป	-	4,318,161	8,033,222	6,816,201	6,385,042	5,505,262	-	
สองปีถัดไป	-	4,333,264	7,723,042	6,724,753	5,898,483	-	-	
สามปีถัดไป	-	4,340,735	7,701,945	6,597,263	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	-	4,341,096	7,699,433	-	-	-	-	
ห้าปีถัดไป	-	4,339,787	-	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	-	4,339,787	7,699,433	6,597,263	5,898,483	5,505,262	14,961,169	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	-	(4,338,780)	(7,696,786)	(6,554,754)	(5,807,879)	(4,571,061)	(11,303,255)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	72	1,007	2,647	42,509	90,604	934,201	3,657,914	4,728,882
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า								-
สำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาความเสียหายส่วนเกิน								-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้								135,181
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว								-
สำรองโครงการที่ค้างคืนเงิน								-
อื่นๆ								19,747
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								4,883,882

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ก่อน							
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	2559	2559	2560	2561	2562	2563	2564	รวม
					(พันบาท)			
ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน								
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	-	2,290,436	3,275,805	3,622,769	3,783,188	3,314,751	4,166,344	
หนึ่งปีถัดไป	-	2,315,655	3,440,987	3,494,517	3,627,482	3,243,218	-	
สองปีถัดไป	-	2,348,590	3,400,311	3,476,469	3,350,018	-	-	
สามปีถัดไป	-	2,356,945	3,393,813	3,373,432	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	-	2,359,280	3,393,768	-	-	-	-	
ห้าปีถัดไป	-	2,358,570	-	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	-	2,358,570	3,393,768	3,373,432	3,350,018	3,243,218	4,166,344	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	-	(2,358,406)	(3,393,093)	(3,368,656)	(3,289,286)	(2,752,706)	(2,569,222)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	46	164	675	4,776	60,732	490,512	1,597,122	2,154,027
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า								-
สำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาความเสียหายส่วนเกิน								-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้								115,151
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว								-
สำรองโครงการที่ค้างคืนเงิน								-
อื่นๆ								9,749
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย - สุทธิ								2,278,927

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อน							รวม
	2558	2558	2559	2560	2561	2562	2563	
	(พันบาท)							
ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	-	3,818,401	5,372,286	8,863,126	8,545,599	8,156,944	6,593,087	
หนึ่งปีถัดไป	-	3,760,889	5,399,997	9,156,249	8,208,769	7,671,505	-	
สองปีถัดไป	-	3,526,458	5,360,258	8,844,925	8,076,148	-	-	
สามปีถัดไป	-	3,511,869	5,369,886	8,820,769	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	-	3,521,507	5,363,078	-	-	-	-	
ห้าปีถัดไป	-	3,520,401	-	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	-	3,520,401	5,363,078	8,820,830	8,076,633	7,671,272	6,636,628	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	-	(3,520,192)	(5,360,091)	(8,797,982)	(7,875,619)	(6,844,476)	(3,634,757)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	4,048	209	2,987	22,848	201,014	826,796	3,001,871	4,059,773
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า								158
สำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาความเสียหายส่วนเกิน								-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้								191,518
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว								36,780
สำรองโครงการที่ค้างคืนเงิน								54,058
อื่นๆ								43,095
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								4,385,382

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
	ก่อน							
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	2558	2558	2559	2560	2561	2562	2563	รวม
	(พันบาท)							
ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน								
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย								
ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	-	2,249,511	3,021,915	3,939,944	4,457,842	4,580,718	3,909,666	
หนึ่งปีถัดไป	-	2,270,485	3,034,687	4,094,366	4,332,627	4,415,355	-	
สองปีถัดไป	-	2,116,885	3,034,264	4,052,788	4,289,578	-	-	
สามปีถัดไป	-	2,119,089	3,045,159	4,043,941	-	-	-	
สี่ปีถัดไป	-	2,124,834	3,045,142	-	-	-	-	
ห้าปีถัดไป	-	2,124,286	-	-	-	-	-	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	-	2,124,286	3,045,142	4,044,002	4,289,981	4,417,204	3,943,855	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	-	(2,124,174)	(3,044,005)	(4,036,071)	(4,166,820)	(3,962,613)	(2,310,493)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	2,301	112	1,137	7,931	123,161	454,591	1,633,362	2,222,595
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า								140
สำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาความเสียหายส่วนเกิน								(3,560)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้								146,280
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว								36,780
สำรองโครงการที่ค้างคืนเงิน								48,859
อื่นๆ								31,953
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย - สุทธิ								2,483,047

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.2.4 ตารางเบียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	ประกันชีวิต			งบการเงินรวม			รวม		
	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม	488,741	-	488,741	6,465,427	(2,835,572)	3,629,855	6,954,168	(2,835,572)	4,118,596
เบียประกันภัยรับระหว่างปี	1,239,728	-	1,239,728	9,115,589	(3,752,027)	5,363,562	10,355,317	(3,752,027)	6,603,290
เบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ระหว่างปี	(1,203,504)	-	(1,203,504)	(8,935,159)	3,836,684	(5,098,475)	(10,138,663)	3,836,684	(6,301,979)
การเปลี่ยนแปลงจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	-	-	-	(716,011)	57,750	(658,261)	(716,011)	57,750	(658,261)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>524,965</u>	<u>-</u>	<u>524,965</u>	<u>5,929,846</u>	<u>(2,693,165)</u>	<u>3,236,681</u>	<u>6,454,811</u>	<u>(2,693,165)</u>	<u>3,761,646</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			งบการเงินรวม			งบการเงินรวม		
	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอา	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอา	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญา	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอา	สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม	442,014	-	442,014	6,574,470	(2,759,634)	3,814,836	7,016,484	(2,759,634)	4,256,850
เบียประกันภัยรับระหว่างปี	1,201,338	-	1,201,338	12,258,706	(5,276,498)	6,982,208	13,460,044	(5,276,498)	8,183,546
เบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ระหว่างปี	(1,154,611)	-	(1,154,611)	(12,367,749)	5,200,560	(7,167,189)	(13,522,360)	5,200,560	(8,321,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>488,741</u>	<u>-</u>	<u>488,741</u>	<u>6,465,427</u>	<u>(2,835,572)</u>	<u>3,629,855</u>	<u>6,954,168</u>	<u>(2,835,572)</u>	<u>4,118,596</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22.2.5 ดำรงความเกี่ยวข้องที่ยังไม่สิ้นสุด

ความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	ประกันชีวิต			งบการเงินรวม			รวม		
	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ (พันบาท)	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	-	-	-	3,159,426	(317,081)	2,842,345	3,159,426	(317,081)	2,842,345
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	3,159,426	(317,081)	2,842,345	3,159,426	(317,081)	2,842,345

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) (บริษัทย่อย) ได้รับผลกระทบจากกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 และแม้ว่า SEIC ได้มีการทำสัญญาประกันภัยต่อกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กิจการดังกล่าวได้ประสบปัญหาทางการเงินและได้ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) ในเดือนมกราคม 2565

เนื่องจากยอดรวมของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณเงินของ SEIC จำนวน 3,412 ล้านบาท (2563: ไม่มี) มากกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งมีจำนวนเงิน 253 ล้านบาท SEIC ได้มีการตั้งสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มเติมจำนวน 3,159 ล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนเรียกเก็บทันที (Cash Call) จำนวน 317 ล้านบาทจึงถูกนำไปหักลบตามตารางข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SEIC ได้รับค่าสินไหมทดแทนเรียกเก็บทันที (Cash Call) จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จำนวน 1,169 ล้านบาท (2563: ไม่มี) และรับรู้สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ดังต่อไปนี้

	ส่วนแบ่งหนี้สิน ของผู้เอา ประกันภัยต่อ	ค่าสินไหม ทดแทนเรียกเก็บ ทันที (Cash Call) (พันบาท)	สำรองความ เสียหายที่ยังไม่ สิ้นสุดสุทธิ เพิ่มขึ้น
ความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)			
สำรองประกันภัยสำหรับประกันภัยระยะสั้น			
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย			
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	(142,147)	(142,147)	-
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	(456,848)	(456,848)	-
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	(598,995)	(598,995)	-
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	(252,833)	(252,833)	-
สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด	(3,159,426)	(317,081)	2,842,345
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	(4,011,254)	(1,168,909)	2,842,345

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งให้ผลประโยชน์กรณีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“กรมธรรม์ COVID-19”) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่วัคซีนสำหรับ COVID-19 ได้ถูกจัดหาและกระจายสู่ประชาชนในปี 2564 อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีความผันผวนอย่าง เป็นสาระสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน อัตราการติดเชื้อในอนาคตรมีความ ไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ที่หลากหลายของการเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา คู่คุ้มครองที่เหลืออยู่ ระยะเวลาความคุ้มครองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86 ของกรมธรรม์ของ SEIC) ของกรมธรรม์เหล่านี้จะสิ้นสุด ลงในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565 ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญต่อการคำนวณสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่ สิ้นสุดของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันของผลิตภัณฑ์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงข้อมูลและ ข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของข้อสมมติที่ใช้ เช่น คาดการณ์อัตราการติดเชื้อของคนไทย และคาดการณ์อัตราการติดเชื้อของผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท ย่อย ข้อมูลและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 มีดังนี้

- จำนวนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่มีผลบังคับใช้ของกลุ่มบริษัท มีจำนวนประมาณ 1 ล้านกรมธรรม์
- คาดการณ์อัตราการติดเชื้อของคนไทยร้อยละ 4.53 ของจำนวนประชากรในประเทศไทย
- คาดการณ์อัตราการติดเชื้อของผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทย่อย ร้อยละ 8.53 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19
- ประมาณการค่าความเสียหายต่อเคลม 50,000 - 200,000 บาท

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความ ผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านเบี้ยประกันภัย โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ และความรุนแรงที่เกิดจากความเสียหายไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2564	
	ความเสี่ยงที่ยังไม่ สิ้นสุดเพิ่มขึ้น - รวม	ถ้าไรก่อนภาษีเงินได้ ลดลง
	(พันบาท)	
คาดการณ์อัตราการคิดเชื้อของคนไทยสะสมจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 (เปลี่ยนจากร้อยละ 4.53 เป็นร้อยละ 5.90)	3,412,314	3,412,314
คาดการณ์อัตราการคิดเชื้อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ของกิจการ (เปลี่ยนจากร้อยละ 8.53 เป็นร้อยละ 11.52)	3,412,314	3,412,314
ประมาณการค่าความเสียหายต่อเคลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	682,514	682,514

22.2.6 ผลประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ประกันภัยค้างจ่าย - ประกันชีวิต

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)	
	(พันบาท)	
เงินค่าสินไหมมรดกกรรม	156,651	37,532
เงินครบกำหนด	124,959	209,781
เชื่อกินของผลประโยชน์จ่ายตามกรรมสิทธิ์และค่าสินไหมทดแทน	51,360	54,402
เงินค่าสินไหมทุพพลภาพ	16,181	-
อื่นๆ	52,824	47,341
รวม	401,975	349,056

22.2.7 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ประกันชีวิต	ประกันภัย	รวม	ประกันชีวิต	ประกันภัย	รวม
	(พันบาท)					
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	706	402,700	403,406	1,597	421,911	423,508
เชื่อกที่ยังไม่ได้ชำระเงิน	-	8,934	8,934	-	23,920	23,920
รวม	706	411,634	412,340	1,597	445,831	447,428

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)
	(พันบาท)	
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	2,213,537	2,090,608
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	1,670,881	1,509,062
รวม	3,884,418	3,599,670

24 หนี้สินอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	856,335	1,104,775	15,047	59,629
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย	290,290	275,579	-	-
บัญชีพักเบี่ยงประกัน	231,014	223,987	-	-
เจ้าหนี้อื่น	448,661	421,344	11,354	18
เงินค้ำประกันตัวแทน	95,369	86,174	-	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	69,393	28,546	10,831	1,715
อื่น ๆ	390,900	286,908	4,024	2,992
รวม	2,381,962	2,427,313	41,256	64,354

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

25 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2564		2563	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	1,203,357	12,033,565	753,640	7,536,402
ลดหุ้น	10	(451,259)	(4,512,587)	(1,542)	(15,424)
ออกหุ้นใหม่	10	451,259	4,512,587	451,259	4,512,587
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	<u>1,203,357</u>	<u>12,033,565</u>	<u>1,203,357</u>	<u>12,033,565</u>
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	10	<u>752,098</u>	<u>7,520,978</u>	<u>752,098</u>	<u>7,520,978</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	10	<u>752,098</u>	<u>7,520,978</u>	<u>752,098</u>	<u>7,520,978</u>

การเพิ่มและการลดทุนจดทะเบียน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 752,097,832 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 1,203,356,530 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

26 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สำรองการแปลงค่างบการเงิน

สำรองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและส่วนที่มีประสิทธิภาพของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 3 (ง.4))

สำรองการป้องกันความเสี่ยง

สำรองการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วยผลสะสมของส่วนที่มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งรอการรับรู้ในภายหลังในกำไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นต้นทุนเมื่อเริ่มแรก หรือมูลค่าตามบัญชีอื่นของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำรองต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

สำรองต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงสะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุนของส่วนที่ไม่รวมในเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ด โดยรับรู้เมื่อเริ่มแรกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับกำไรหรือขาดทุนในสำรองการป้องกันความเสี่ยง

สำรองการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย

- ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือจัดประเภทรายการใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับลดด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน

ส่วนเกินระหว่างราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มาสูงกว่าราคาทุน/(ราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี)

ส่วนเกินระหว่างราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มาสูงกว่าราคาทุน/(ราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี) แสดงถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี และราคาทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่มีอยู่เพิ่มขึ้น และถูกบันทึกเป็นส่วนเกินทุน ซึ่งจะไม่นำมาจ่ายและจะคงอยู่นกว่าเงินลงทุนในหุ้นในบริษัทย่อยจะถูกขายหรือจำหน่ายออกไป

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ได้แก่ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนนั้นและถูกบันทึกเป็นส่วนต่าง ซึ่งจะไม่นำมาจ่ายและจะคงอยู่นกว่าบริษัทย่อยจะถูกขายหรือจำหน่ายออกไป

สำรองการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

สำรองการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

27 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

(ก) ส่วนงานดำเนินงาน

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ที่มีการบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ธุรกิจประกันชีวิต
- ส่วนงาน 2 ธุรกิจประกันวินาศภัย
- ส่วนงาน 3 ธุรกิจการเงิน
- ส่วนงาน 4 ธุรกิจอื่น

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัด โดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายใน และสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการ อื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม											
	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		ส่วนงานที่ 4		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
						(พันบาท)						
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน												
รายได้จากธุรกิจประกันภัย	10,521,645	7,977,571	8,985,284	8,619,262	-	-	72,288	74,343	-	-	19,579,217	16,671,176
รายได้จากธุรกิจการเงิน	-	-	-	-	4,704,588	4,142,079	-	-	-	-	4,704,588	4,142,079
รายได้จากการลงทุน	1,529,963	1,610,001	146,418	200,463	21,533	42,966	3,118	6,060	-	-	1,701,032	1,859,490
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	8,205	12,035	-	-	8,205	12,035
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน	352,091	476,409	47,563	10,914	-	-	1,839	62,862	-	-	401,493	550,185
กำไรจากการขายเงินลงทุน												
ในบริษัทย่อย	-	-	7,099,764	-	-	-	-	-	-	-	7,099,764	-
รายได้อื่น	33,868	4,732	69,834	101,477	34,530	26,627	6,870	(1,592)	-	-	145,102	131,244
รายได้ระหว่างส่วนงาน	23,394	23,033	(7,204,440)	395,466	33,391	48,095	423,621	793,495	6,724,034	(1,260,089)	-	-
รวมรายได้	12,460,961	10,091,746	9,144,422	9,327,582	4,794,042	4,259,767	515,941	947,203	6,724,034	(1,260,089)	33,639,401	23,366,209
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน												
หักภาษีเงินได้	661,834	827,672	(11,424,373)	229,224	78,432	(65,764)	(968,317)	442,978	8,070,858	(535,369)	(3,581,566)	898,741
สินทรัพย์ส่วนงาน	55,645,785	55,454,583	19,224,070	19,327,860	15,849,424	16,393,589	10,869,485	12,158,588	(10,027,143)	(10,707,314)	91,561,621	92,627,306
หนี้สินส่วนงาน	45,257,743	44,856,735	19,449,430	16,512,644	15,162,340	16,005,443	8,488,548	8,540,919	(6,813,218)	(7,058,929)	81,544,843	78,856,468

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มูลค่าที่ถูกรวมอยู่ใน “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทบันทึก “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 35 ของจำนวนเงิน 27,975 ล้านบาทในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ที่เกิดจาก SEIC จำนวน 3,029.32 ล้านบาท ถูกรวมอยู่ในส่วนงานที่ 2 ซึ่งเกิดจากการจัดหางบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดตามที่ได้อ้างไว้ในหมายเหตุข้อ 2(ข) เกณฑ์การจัดหางบการเงินสำหรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“SEIC”)

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 27 กันยายน 2564 ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ที่เกิดจาก TIC จำนวน 8,441.74 ล้านบาท ถูกรวมอยู่ในส่วนงาน 2 ซึ่งเกิดจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก

(ข) การกระทบยอดกำไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ส่วนงานที่รายงาน	(3,581,566)	898,741
จำนวนที่ไม่ได้เป็นส่วน		
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	-	-
รวม	(3,581,566)	898,741

(ค) ส่วนงานภูมิศาสตร์และลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายเดียวจากส่วนงานใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

(ง) จำแนกรายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานและรายได้จากสัญญาเช่าการเงินตลอดอายุสัญญา และรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เข้าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

28 รายได้จากการลงทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
ดอกเบี้ยรับ	1,221,841	1,241,407	202,874	202,082
เงินปันผลรับ	479,192	618,083	2,850	679,989
รวม	1,701,033	1,859,490	205,724	882,071

29 กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
<i>กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและการตัดรายการ</i>		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	260,234	143,419
ตราสารอนุพันธ์	5,760	44,093
อื่น ๆ	(7,665)	(18,476)
รวม	258,329	169,036

30 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าด้วยวิธีธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน - ตราสารหนี้	124,053	289,242
ตราสารอนุพันธ์	12,091	(36,386)
รวม	136,144	252,856

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

31 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
	(ปรับปรุงใหม่)		(พันบาท)		
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	33	1,368,517	1,531,440	114,170	94,058
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		246,406	254,131	6,163	2,254
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและ อุปกรณ์	33	216,894	229,666	68	129
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	33	191,600	147,724	2,566	285
ต้นทุนค่าจ้างช่วง		92,686	32,780	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน		61,607	54,061	-	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		57,125	59,435	16,080	14,550
ค่าบริหารการตลาด		51,894	55,955	-	1,087
ค่าบริการและค่าเช่า		19,583	36,391	17,817	15,701
ค่าภาษีอากร		11,959	19,708	241	154
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		9,416	14,556	909	995
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)		(22,569)	(16,732)	-	-
อื่นๆ		39,907	31,817	(1,403)	6,885
รวม		2,345,025	2,450,932	156,611	136,098

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

32 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
เงินเดือนและค่าแรง	1,459,087	1,617,407	89,973	69,391
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	64,396	80,196	3,248	2,046
ต้นทุนบำเหน็จโครงการ ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	54,206	87,558	6,758	14,037
ต้นทุนบำเหน็จโครงการสมทบเงินที่ กำหนดไว้	49,616	51,226	2,013	2,248
ค่าเบี่ยงเคียง	3,036	2,030	2,985	1,836
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,564	2,266	-	-
อื่นๆ	100,328	117,076	9,193	4,500
รวม	1,732,233	1,957,759	114,170	94,058

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

33 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
ค่าใช้จ่ายพนักงาน				
รวมอยู่ในผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์				
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน	176,305	234,692	-	-
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	187,412	191,627	-	-
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31 1,368,517	1,531,440	114,170	94,058
รวม	1,732,234	1,957,759	114,170	94,058
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
รวมอยู่ในต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า	1,673,720	1,607,651	-	-
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31 191,600	147,724	2,566	285
รวม	1,865,320	1,755,375	2,566	285
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์				
รวมอยู่ในผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์				
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน	2,420	7,868	-	-
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	4,686	5,569	-	-
รวมอยู่ในต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า	338,943	343,296	-	-
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31 216,894	229,666	68	129
รวม	562,943	586,399	68	129

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

34 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(พันบาท)			
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	6,611	2,202	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	2,279	-	-	-
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	992	634	-	-
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	226	-	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า				
ทางการเงิน	243	3,529	-	-
สินทรัพย์อื่น	-	-	49,000	-
รวม	10,351	6,365	49,000	-

35 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	296,223	134,007	-	-
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป	4,315	41,199	-	-
	<u>300,538</u>	<u>175,206</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(448,793)	28,805	(98,798)	(36,075)
การรับรู้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก	(73,520)	(11,474)	(24,162)	-
	<u>(522,313)</u>	<u>17,331</u>	<u>(122,960)</u>	<u>(36,075)</u>
รวมภาษีเงินได้	(221,775)	192,537	(122,960)	(36,075)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีเงินได้	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ก่อน บัญชีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) บัญชีเงินได้	สุทธิจากบัญชี เงินได้	ก่อน บัญชีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) บัญชีเงินได้	สุทธิจาก บัญชีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน						
ในต่างประเทศ	146,475	(29,295)	117,180	(27,531)	-	(27,531)
การตีราคาที่ดิน อาคารและ						
อุปกรณ์	17,125	(3,425)	13,700	36,104	(7,221)	28,883
สำรองการป้องกันความเสี่ยง						
กระแสเงินสด	(7,256)	1,451	(5,805)	18,719	(3,744)	14,975
สำรองต้นทุนการป้องกัน						
ความเสี่ยง	4,690	(938)	3,752	43,767	(8,753)	35,014
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า						
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(611,635)	122,327	(489,308)	(2,663,830)	532,766	(2,131,064)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(47,554)	9,511	(38,043)	7,164	(1,433)	5,731
รวม	(498,155)	99,631	(398,524)	(2,585,607)	511,615	(2,073,992)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	รายได้			รายได้		
บัญชีเงินได้	ก่อน บัญชีเงินได้	(ค่าใช้จ่าย) บัญชีเงินได้	สุทธิจากบัญชี เงินได้	ก่อน บัญชีเงินได้	(ค่าใช้จ่าย) บัญชีเงินได้	สุทธิจาก บัญชีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
กำไรจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	710	(142)	568	6,548	(1,310)	5,238
รวม	710	(142)	568	6,548	(1,310)	5,238

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม	20	(3,581,566)	20	898,741
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้		(716,313)		179,748
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(52,458)		(66,304)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		1,308		(23,822)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		57,655		92,357
การรับรู้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		(73,520)		(11,474)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		761,240		-
การตัดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(203,973)		-
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป		4,315		41,199
อื่นๆ		(29)		(19,167)
รวม	6	(221,775)	21	192,537

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม	20	(981,447)	20	655,489
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้		(196,289)		131,098
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(570)		(135,998)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น		1,683		(15,716)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		96,378		549
การรับรู้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		(24,162)		-
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(16,008)
รวม	13	(122,960)	(6)	(36,075)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
		(พันบาท)		
รวม	1,163,612	1,553,148	(259,706)	(1,350,282)
การหักกลบรายการของภาษี	(103,943)	(851,961)	103,943	851,961
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการ				
ตัดบัญชีสุทธิ	<u>1,059,669</u>	<u>701,187</u>	<u>(155,763)</u>	<u>(498,321)</u>

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>126,032</u>	<u>3,072</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่	งบการเงินรวม			ณ วันที่
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	ส่วนของ เจ้าของ	
	1 มกราคม				31 ธันวาคม
2564					
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี					
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	30,130	(24,399)	-	-	5,731
ถูกหักจากการประกันภัยต่อ	1,826	(1,826)	-	-	-
ถูกหักตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	16,796	49	-	-	16,845
ค่าสินไหมเรียกคืน	10,275	(10,275)	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	119	227	-	-	346
สินทรัพย์สิทธิการให้	383	(310)	-	-	73
เงินให้กู้ยืม	74,138	-	-	-	74,138
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	1,144,603	(398,950)	-	-	745,653
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	68,345	(29,772)	(4,350)	5,377	39,600
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,827	-	(1,827)	-	-
หนี้สินอื่น	28,789	(31,659)	105	6,081	3,316
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป	77,146	64,859	-	-	142,005
อื่น ๆ	98,771	36,806	328	-	135,905
รวม	1,553,148	(395,250)	(5,744)	11,458	1,163,612
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(300,137)	848,975	(215,461)	(15,746)	317,631
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	(6,066)	-	-	-	(6,066)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	(586,853)	3,732	-	350,991	(232,130)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(350,117)	187,053	-	-	(163,064)
ตราสารอนุพันธ์	15,396	3,351	(25,868)	-	(7,121)
อื่น ๆ	(122,505)	(46,451)	-	-	(168,956)
รวม	(1,350,282)	996,660	(241,329)	335,245	(259,705)
สุทธิ	202,866	601,410	(247,073)	346,703	903,906

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ณ วันที่	งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)		ณ วันที่
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม			31 ธันวาคม
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เบี้ยประกันภัยค้ำประกัน	22,366	7,764	-	30,130
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	1,826	-	-	1,826
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	16,091	705	-	16,796
ค่าสินไหมเรียกคืน	10,275	-	-	10,275
สินค้าคงเหลือ	7,595	(7,476)	-	119
สินทรัพย์สิทธิการไว้	389	(6)	-	383
เงินให้กู้ยืม	74,138	-	-	74,138
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	1,047,786	96,817	-	1,144,603
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	68,699	1,079	(1,433)	67,345
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	1,827	1,827
หนี้สินอื่น	39,116	(4,325)	(6,002)	28,789
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป	169,511	(92,365)	-	77,146
อื่น ๆ	43,286	57,088	(1,603)	98,771
รวม	1,501,078	59,281	(7,211)	1,553,148
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(886,552)	75,093	511,322	(300,137)
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า	(1,516)	(4,550)	-	(6,066)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	(580,690)	1,058	(7,221)	(586,853)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(307,758)	(42,359)	-	(350,117)
ตราสารอนุพันธ์	8,829	(3,511)	10,078	15,396
อื่น ๆ	(13,858)	(113,294)	4,647	(122,505)
รวม	(1,781,545)	(87,563)	518,826	(1,350,282)
สุทธิ	(280,467)	(28,282)	511,615	202,866

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม			31 ธันวาคม
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	3,072	(190)	(142)	2,740
ขาดทุนทางภาษียกไป	-	123,292	-	123,292
สุทธิ	3,072	123,102	(142)	126,032
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	3,283	1,099	(1,310)	3,072
รวม	3,283	1,099	(1,310)	3,072
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ตราสารอนุพันธ์	(34,976)	34,976	-	-
รวม	(34,976)	34,976	-	-
สุทธิ	(31,693)	36,075	(1,310)	3,072

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(241)	(377)	-	-
ขาดทุนทางภาษี	91,797	114,881	-	24,162
รวม	91,556	114,504	-	24,162

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2565 - 2570 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

36 กำไรต่อหุ้น

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันหุ้น/พันบาท)		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	(3,260,470)	728,446	(858,487)	691,564
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	752,098	752,098	752,098	752,098
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	(4.34)	0.97	(1.14)	0.92

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

37 เงินปันผล

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย	อัตราต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2564				
เงินปันผลระหว่างปี 2563	7 มกราคม 2564	5 กุมภาพันธ์ 2564	0.60	451,259

38 การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	มูลค่าตามบัญชี				งบการเงินรวม				รวม
		เครื่องมือที่ ใช้ในการ ป้องกันความ เสี่ยง	เครื่องมือที่ การเงินที่วัด มูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	เครื่องมือทาง การเงินที่วัด มูลค่าด้วย มูลค่า ยุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	เครื่องมือทาง การเงินที่วัด มูลค่าด้วย มูลค่า	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
2564										
สินทรัพย์ทางการเงิน										
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น										
เงินลงทุนในตราสารทุน	12	-	-	13,494,853	13,494,853	5,008,313	8,385,253	101,287	13,494,853	
เงินลงทุนในตราสารหนี้	11	-	4,064,105	38,786,124	42,850,229	-	42,850,229	-	42,850,229	
สินทรัพย์อนุพันธ์	13	23,363	-	-	23,363	-	23,363	-	23,363	
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		23,363	4,064,105	52,280,977	56,368,445					
หนี้สินทางการเงิน										
หนี้สินทางการเงินอื่น										
หนี้สินอนุพันธ์	13	241,076	-	-	241,076	-	241,076	-	241,076	
รวมหนี้สินทางการเงินอื่น		241,076	-	-	241,076					

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	มูลค่าตามบัญชี				งบการเงินรวม		มูลค่ายุติธรรม				
		เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม		
											เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
											เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
2563 (ปรับปรุงใหม่)												
สินทรัพย์ทางการเงิน												
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น												
เงินลงทุนในตราสารทุน	12	-	-	12,207,576	12,207,576	4,950,658	7,149,863	107,055	12,207,576			
เงินลงทุนในตราสารหนี้	11	-	3,911,822	40,554,307	44,466,129	-	44,466,129	-	44,466,129			
สินทรัพย์อนุพันธ์	13	69,951	-	-	69,951	-	69,951	-	69,951			
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		69,951	3,911,822	52,761,883	56,743,656							

หนี้สินทางการเงิน										
หนี้สินทางการเงินอื่น										
หนี้สินอนุพันธ์	13	209,170	-	-	209,170	-	209,170	-	209,170	
รวมหนี้สินทางการเงินอื่น		209,170	-	-	209,170					

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	มูลค่าตามบัญชี				งบการเงินเฉพาะกิจการ		มูลค่ายุติธรรม				
		เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม		
											เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
											เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
2564												
สินทรัพย์ทางการเงิน												
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น												
เงินลงทุนในตราสารทุน	12	-	-	234,000	234,000	-	-	234,000	234,000			
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		-	-	234,000	234,000							

2563										
สินทรัพย์ทางการเงิน										
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น										
เงินลงทุนในตราสารทุน	12	-	-	234,000	234,000	-	-	234,000	234,000	
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		-	-	234,000	234,000					

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคา ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาที่คำนวณจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ณ วันที่รายงาน

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหน่วยลงทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่ โดยบริษัทจัดการกองทุน

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 1 สำหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงจากราคานายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของและคู่สัญญาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทดสอบความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบมูลค่ากับราคาตลาดที่ประเมิน โดยสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สำหรับตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินล่าสุดที่มีสำหรับหุ้นของบริษัทที.ไอ.ไอ. จำกัด ใช้ราคาประเมินที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับหุ้นของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ถูกหนักจากการประกันภัยต่อ เงินให้กู้ยืม โดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมอื่น ถูกหนักอื่น เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาอ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่รายงาน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีวันครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน ถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณ โดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน และเงินให้กู้ยืมอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและหลักประกันครอบคลุม ถือตามราคาตามบัญชี สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณ โดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

การโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 262 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และไม่มีตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่โอนจากระดับ 2 ไประดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (2563: ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 27 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 126 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 2 ไประดับ 1) โดยบริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2564	2563	2564	2563	
(ปรับปรุงใหม่)				
(พันบาท)				
ตราสารทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	107,055	-	234,000	-
การจัดประเภทใหม่ตามมาตรฐาน TFRS9	-	168,583	-	234,000
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม (รวมรายการที่ยังไม่เกิดขึ้น)				
- รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(5,768)	(61,528)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	101,287	107,055	234,000	234,000

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงพหุของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

38.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต

ความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับและระยะเวลาของการเรียกร้องค่าสินไหม พหุกิจกรรมผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการรับประกัน

ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัยเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง ไม่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณารับประกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทมีกระบวนการพิจารณาปรับประกัน โดยแบ่งแยกประเภทผู้เอาประกันตามประเภทความเสี่ยง ประวัติการรักษา สุขภาพ อาชีพ เป็นต้น โดยความคุ้มครองและเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้เอาประกัน ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ความเสี่ยงด้านอัตราธรรมและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพ

ความเสี่ยงด้านอัตราธรรมและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพคือ โอกาสที่ความถี่หรือระดับของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญาประกันภัยมากกว่าระดับที่ได้ตั้งข้อสมมติไว้เมื่อกลุ่มบริษัทได้กำหนดราคาผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยสูงขึ้น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือจากอุบัติเหตุภัยทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและจากมนุษย์

กลุ่มบริษัทจัดการความเสี่ยงด้านอัตราธรรมและอัตราการเจ็บป่วย โดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนถูกกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกันจะถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทเอาประกันภัยต่อ อัตราธรรมและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อสมมติของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสม

ความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาที่เหมาะสม

แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติภายใน โดยผู้บริหาร

แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)

ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์

ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากไม่สามารถชำระเบี้ยต่อไป หรือลดค่าเบี้ยประกัน หรือมีการขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดหรือเพื่อที่จะขอรับความคุ้มครองหรือสินไหมทดแทนซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไม่มีสิทธิที่จะได้รับ

ความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยจะถูกกำกับดูแลผ่านรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระบวนการพิจารณารับประกันและการจัดการสินไหมทดแทน ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมฉ้อโกงจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

การระบุตัวของความเสียด้านการประกันภัย

การระบุตัวของความเสียดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของกลุ่มบริษัท

สัญญาประกันชีวิตของกลุ่มบริษัททั้งหมดเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล ซึ่งความเสี่ยงของบริษัทขึ้นอยู่กับระดับของการประกันผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มากพอที่จะส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยคิดลดสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่ได้ปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยสำหรับแปดไตรมาสของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีคูปองเบี้ยของประเทศไทย (Zero coupon Thailand government bond yield curve) บวกด้วยอัตราความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Illiquidity premium) จำนวน 96 จุดพื้นฐาน (2563 : 122 จุดพื้นฐาน) ผู้บริหารได้ติดตามความอ่อนไหวที่จะส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยในอัตราดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการลดลงจำนวน 100 จุดพื้นฐาน (2563: 100 จุดพื้นฐาน) จากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ปัจจุบันจะไม่ส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

ความเสี่ยงด้านการรับประกันของธุรกิจประกันวินาศภัย

ความเสี่ยงภายใต้สัญญาประกันภัย คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุวินาศภัย และมีความไม่แน่นอนในจำนวนของความเสียหายที่จะต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงในการรับประกันโดยการจัดให้มีกรอบนโยบายที่ครอบคลุม การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยการจัดให้มีแผนกลยุทธ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทรับประกันภัยจะมีการกระจายตัวที่ดี ทั้งในเรื่องของประเภทการรับประกันภัย และจำนวนเงินที่รับประกันภัย กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยในการเข้าทำสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยทุกประเภท อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการจัดให้มีการทำประกันภัยต่อ เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุมหันตภัยขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการบังคับใช้นโยบายการสอบทานสินไหมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการสินไหมทดแทน โดยมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินไหมเป็นประจำ และมีการตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมที่อาจเกิดการทุจริตอีกด้วย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวถูกจัดทำบนสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิโดยขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่จะส่งผลกระทบต่อระดับของหนี้สิน ซึ่งข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายคือ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการทดสอบถูกจัดทำขึ้น โดยขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงที่อัตราลดลงที่ร้อยละ 5 ถึงอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 บนสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิหลังจากประกันภัยต่อ

	งบการเงินรวม		
	2564		
	การเปลี่ยนแปลง ในตัวแปร (ร้อยละ)	หนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	กำไรและ ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดหว้งเพิ่มขึ้น	5	214,081	(171,264)
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดหว้งลดลง	5	(213,246)	170,597
		งบการเงินรวม	
		2563	
		(ปรับปรุงใหม่)	
	การเปลี่ยนแปลง ในตัวแปร (ร้อยละ)	หนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	กำไรและ ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดหว้งเพิ่มขึ้น	5	150,886	(120,668)
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดหว้งลดลง	5	(234,520)	187,616

38.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	2564			งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว (พันบาท)	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	9,789,000	-	9,789,000	-	10,716,000	-	10,716,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	40,000	-	40,000	-	50,000	-	50,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน								
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,000	1,971,457	-	2,007,457	36,000	2,289,347	-	2,325,347
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	27,000	3,506,598	-	3,533,598	57,000	3,439,198	-	3,496,198
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	651,128	-	651,128	-	430,636	-	430,636
รวมหนี้สินทางการเงิน	63,000	15,958,183	-	16,021,183	93,000	16,940,181	-	17,033,181

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2564			2563				
	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	(พันบาท)							
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินให้กู้ยืม								
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,829,700	-	2,829,700	-	2,953,412	-	2,953,412
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน								
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	206,000	-	206,000	-	258,600	-	258,600
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,104,668	-	5,104,668	-	5,273,368	-	5,273,368
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	-	8,140,368	-	8,140,368	-	8,485,380	-	8,485,380
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	8,249,000	-	8,249,000	-	8,189,000	-	8,189,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	26,194	-	26,194	-	32,037	-	32,037
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	8,275,194	-	8,275,194	-	8,221,037	-	8,221,037

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จำแนกตามระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่มีการครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายในหนึ่งปี	งบการเงินรวม 2564		รวม
			หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี (พันบาท)	หลังจากห้าปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
ถูกหน้ตามสัญญาเช่าซื้อและ สัญญาเช่าการเงิน	5.50 - 7.00	548,776	415,580	3,257	967,613
ตราสารหนี้และตราสารทุน					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1.06 - 2.88	4,629,641	6,529,314	9,827,692	20,986,647
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	2.82 - 5.11	1,608,035	4,524,492	12,898,193	19,030,720
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	5.08	1,071,470	478,346	1,283,046	2,832,862
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา					
	0.375 - 0.70	1,140,150	-	-	1,140,150
เงินให้กู้ยืม					
เงินให้กู้ยืม โดยมีทรัพย์สิน จำนองเป็นประกัน					
	5.00 - 15.00	24,900	-	359,180	384,080
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
	2.20 - 15.00	31,934	-	-	31,934
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น					
	2.20 - 15.00	30,476	118,819	104,409	253,704
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน		9,085,382	12,066,551	24,475,777	45,627,710
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
	1.81 - 2.51	9,789,000	-	-	9,789,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น					
	1.75	40,000	-	-	40,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
	2.68 - 4.05	1,971,457	-	-	1,971,457
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	2.68 - 4.05	-	2,339,805	1,166,793	3,506,598
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน					
	3.39 - 3.90	198,692	452,436	-	651,128
รวมหนี้สินทางการเงิน		11,999,149	2,792,241	1,166,793	15,958,183

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี (ร้อยละต่อปี)	ภายในหนึ่งปี	งบการเงินรวม 2563 (ปรับปรุงใหม่)		รวม
			หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี (พันบาท)	หลังจากห้าปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ สัญญาเช่าการเงิน	5.50 - 7.00	223,832	874,242	583	1,098,657
ตราสารหนี้และตราสารทุน					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1.20 - 6.80	3,606,021	10,290,026	8,741,460	22,637,507
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	1.44 - 5.05	1,241,965	6,880,188	11,284,310	19,406,463
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	4.88	684,257	1,257,180	480,722	2,422,159
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ไ้ได้มา	0.35 - 1.35	1,181,095	-	-	1,181,095
เงินให้กู้ยืม					
เงินให้กู้ยืม โดยมีทรัพย์สิน จำนองเป็นประกัน	5.00 - 15.00	24,900	-	354,835	379,735
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.22 - 15.00	25,853	-	-	25,853
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	3.22 - 15.00	616	3,157	208,802	212,575
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน		6,988,539	19,304,793	21,070,712	47,364,044
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.77 - 2.62	10,716,000	-	-	10,716,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	3.70	15,000	-	-	15,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	1.75	50,000	-	-	50,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.92 - 3.95	2,289,347	-	-	2,289,347
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.92 - 3.95	-	3,439,198	-	3,439,198
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	3.39 - 3.90	184,471	246,165	-	430,636
รวมหนี้สินทางการเงิน		13,254,818	3,685,363	-	16,940,181

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม
			หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี (พันบาท)	หลังจากห้าปี	
2564					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินให้กู้ยืม					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2.31 - 2.61	2,829,700	-	-	2,829,700
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	2.31	206,000	-	-	206,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2.14 - 2.51	-	5,104,668	-	5,104,668
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน		3,035,700	5,104,668	-	8,140,368
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.81 - 1.90	8,249,000	-	-	8,249,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	3.27 - 3.73	11,496	14,698	-	26,194
รวมหนี้สินทางการเงิน		8,260,496	14,698	-	8,275,194
2563					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินให้กู้ยืม					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2.47 - 2.88	2,953,412	-	-	2,953,412
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	2.35 - 2.55	258,600	-	-	258,600
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2.18 - 3.75	-	5,273,368	-	5,273,368
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน		3,212,012	5,273,368	-	8,485,380
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.77 - 2.05	8,189,000	-	-	8,189,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	3.27 - 3.73	11,987	20,050	-	32,037
รวมหนี้สินทางการเงิน		8,200,987	20,050	-	8,221,037

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินให้กู้ยืม โดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน มีหลักประกันตามมูลค่าของกรรมธรรม์ประกันภัยนั้นและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเงินไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 4 ถึง 10 ต่อปี (2563: ร้อยละ 4 ถึง 10 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจะครบกำหนดตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมธรรม์ประกันภัยอาจชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดได้

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจำนวนเงิน 1,600 ล้านบาท (2563: 1,600 ล้านบาท) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีและร้อยละ 4.05 ต่อปีตามลำดับ (2563: ร้อยละ 3.75 ต่อปีและร้อยละ 4.05 ต่อปีตามลำดับ) โดยวันครบกำหนดสัญญาอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567 (2563: เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567) และได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินลงทุนเพื่อขายในหุ้นกู้ ซึ่งมีจำนวน 1,740.19 ล้านบาท (2563: 2,056.25 ล้านบาท) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ 1.63 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.63 ต่อปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงาน มีผลต่อการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ และส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่น โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	เพิ่มขึ้น 50	ลดลง 50
	จุดพื้นฐาน	จุดพื้นฐาน
	(พันบาท)	
2564		
เส้นอัตราผลตอบแทน	(905,306)	822,752
2563		
เส้นอัตราผลตอบแทน	(760,278)	885,974

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

38.3 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ และเงินกู้ยืมในสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33,152	363,698
เงินลงทุนในตราสารหนี้	2,654,443	1,991,249
เงินลงทุนในตราสารทุน	638,453	408,601
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	3,326,048	2,763,548
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,576,784)	(1,417,847)
ความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	1,749,264	1,345,701
สกุลเงินยูโร		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,613	14,441
เงินลงทุนในตราสารหนี้	153,714	-
เงินลงทุนในตราสารทุน	263,060	204,968
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	449,387	219,409
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,806	33,888
เงินลงทุนในตราสารหนี้	7,084	6,041
เงินลงทุนในตราสารทุน	1,234,218	1,139,930
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	1,267,108	1,179,859

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,853	20,523
เงินลงทุนในตราสารหนี้	17,621	6,701
เงินลงทุนในตราสารทุน	71,007	50,362
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>93,481</u>	<u>77,586</u>
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,533	-
เงินลงทุนในตราสารทุน	259,652	179,548
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>273,185</u>	<u>179,548</u>
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	792	10,244
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	20,337
เงินกู้ยืม	41,039	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>41,831</u>	<u>30,581</u>
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	-	-
ความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	<u>41,831</u>	<u>30,581</u>
สกุลเงินอื่นๆ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,487	87,687
เงินลงทุนในตราสารทุน	33,871	27,507
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>43,358</u>	<u>115,194</u>

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็นไปได้ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	การแข็งค่า ร้อยละ 5	การอ่อนค่า ร้อยละ 5
	(พันบาท)	
31 ธันวาคม 2564		
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	2,238	(2,238)
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	1,320	(1,305)
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย	691	(459)
31 ธันวาคม 2563		
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	28,156	(28,156)
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	1,888	(2,218)
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย	2,324	(4,942)

38.4 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

เรื่องที่สำคัญที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทคือ สถานะเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ เงินให้กู้ยืม โดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน เงินให้กู้ยืม โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน และเงินลงทุนในตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านเครดิตเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านเครดิตดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ ผู้กู้ และตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านเครดิตแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากการประกันภัยต่อและส่วนแบ่งหนี้สินของผู้เอาประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัย ไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดผู้รับประกันภัยต่อในประเทศจะต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อได้ในประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีอัตราส่วนความเสี่ยงพหุของเงินกองทุน ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ จะต้องมีการจัดลำดับเครดิตในระดับมีความน่าเชื่อถือ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของกลุ่มบริษัท กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืม โดยมีกรรมกรรมประกัน ไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้ผู้เอาประกันภัยกู้ยืมเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่าวงเงินสินเชื่อของกรรมกรรมประกันภัยที่มีกับกลุ่มบริษัท และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืม โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกันมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินให้กู้ยืมหักสินทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นหลักประกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่คำนึงหลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่น ๆ โดยอธิบายของการจัดชั้นที่ 1 ถึง 3 ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3

		งบการเงินรวม				
		2564				
ช่วงของ						
ความน่าจะเป็น						
ที่ถูกหนี้ยะ						
ผิคนัดชำระหนี้						
	ในอีก 12 เดือน	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	รวม	
	(ร้อยละ)		(พันบาท)			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า						
การเงิน						
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	385,370	-	-		385,370
	เกินกำหนดชำระ 1 - 30 วัน	1.29	25,346	1,730	-	27,076
	เกินกำหนดชำระ 31 - 60 วัน	2.04	-	25,530	-	25,530
	เกินกำหนดชำระ 61 - 90 วัน	3.62	-	11,763	-	11,763
	เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป	20.52	-	-	630,947	630,947
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		410,716	39,023	630,947	1,080,686
	ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้		(101,735)	(806)	(13,040)	(115,581)
	ค่านายหน้ารอตัดบัญชี		952	91	1,464	2,507
	หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(1,642)	(975)	(81,608)	(84,225)
	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ		308,291	37,333	537,763	883,387

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม				รวม
	2563				
	(ปรับปรุงใหม่)				
ช่วงของ ความน่าจะเป็น ที่ถูกหน้จะ ผิดนัดชำระหนี้ ในอีก 12 เดือน (ร้อยละ)	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	(พันบาท)	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า					
การเงิน					
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		1,205,509	-	-	1,205,509
เกินกำหนดชำระ 1 - 30 วัน	0.09	4,865	-	-	4,865
เกินกำหนดชำระ 31 - 60 วัน	6.18	-	12,436	-	12,436
เกินกำหนดชำระ 61 - 90 วัน	10.68	-	6,925	-	6,925
เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป	21.34	-	-	96,362	96,362
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		1,210,374	19,361	96,362	1,326,097
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้		(227,663)	(407)	(2,024)	(230,094)
ค่านายหน้ารอดตัดบัญชี		2,422	39	193	2,654
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(1,337)	(2,805)	(79,840)	(83,982)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ		983,796	16,188	14,691	1,014,675

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิตราขายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	งบการเงินรวม 2564	งบการเงินรวม 2563
	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)
	มูลค่ารวม	มูลค่าสุทธิ
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ		
- ชั้นที่ 1	357,988	357,988
- ชั้นที่ 2	-	-
- ชั้นที่ 3	176,099	30,022
รวม	534,087	388,010

	งบการเงินรวม 2563 (ปรับปรุงใหม่)	งบการเงินรวม 2563
	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)
	มูลค่ารวม	มูลค่าสุทธิ
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ		
- ชั้นที่ 1	16,886	16,886
- ชั้นที่ 2	-	-
- ชั้นที่ 3	176,099	30,022
รวม	192,985	46,908

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม 2564		
	มูลค่ารวม	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	มูลค่าสุทธิ
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน			
- ชั้นที่ 1	149,943	(842)	149,101
- ชั้นที่ 2	8,285	(2,032)	6,253
- ชั้นที่ 3	273,526	(238,147)	35,379
รวม	431,754	(241,021)	190,733

	งบการเงินรวม 2563 (ปรับปรุงใหม่)		
	มูลค่ารวม	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	มูลค่าสุทธิ
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน			
- ชั้นที่ 1	145,484	(821)	144,663
- ชั้นที่ 2	4,529	(712)	3,817
- ชั้นที่ 3	275,607	(238,496)	37,111
รวม	425,620	(240,029)	185,591

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			รวม
	2564			
	สินทรัพย์ ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์	
	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(1,642)	(975)	(81,608)	(84,225)
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน	(842)	(2,032)	(238,147)	(241,021)
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	-	-	(146,077)	(146,077)
รวม	(2,484)	(3,007)	(465,832)	(471,323)

	งบการเงินรวม			รวม
	2563			
	(ปรับปรุงใหม่)			
	สินทรัพย์ ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์	
อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต		
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(1,337)	(2,805)	(79,840)	(83,982)
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน	(821)	(712)	(238,496)	(240,029)
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	-	-	(146,077)	(146,077)
รวม	(2,158)	(3,517)	(464,413)	(470,088)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			
	2564			
	สินทรัพย์ ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า	รวม
	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	ด้านเครดิต	
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,337	2,805	79,840	83,982
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น	305	(1,830)	1,768	243
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,642	975	81,608	84,225

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			
	2563			
	สินทรัพย์ ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า	รวม
	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	อย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต	ด้านเครดิต	
	(พันบาท)			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	2,936	3,365	74,152	80,453
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น	-	-	5,688	5,688
สินทรัพย์ที่ถูกตัดรายการ	(1,599)	(560)	-	(2,159)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,337	2,805	79,840	83,982

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (SICR)

เมื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงที่จะผิคนัดชำระหนี้ (PD) ของเครื่องมือทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องและสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทรวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต

คำนิยามของการผิคนัดชำระหนี้ (Default)

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการผิคนัดชำระหนี้เมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัท ได้เต็มจำนวน โดยปราศจากสิทธิในการโต้แย้งโดยกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการ
- ผู้กู้ค้างชำระภาระผูกพันด้านเครดิตที่มีสาระสำคัญเท่ากับหรือมากกว่า 90 วันกับกลุ่มบริษัท หรือ
- มีความเป็นไปได้ที่ผู้กู้จะปรับโครงสร้างสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการล้มละลาย ทำให้ผู้กู้ไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิต

ในการประเมินว่าผู้กู้ผิคนัดชำระหนี้หรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้

- เชิงคุณภาพ เช่น การละเมิดข้อกำหนดที่ผู้กู้ต้องปฏิบัติ
- เชิงปริมาณ เช่น สถานะเกินกำหนดชำระและการไม่จ่ายชำระภาระผูกพันอีกรายการหนึ่ง โดยผู้ออกรายเดียวกันแก่กลุ่มบริษัท
- โดยใช้ข้อมูลพัฒนาขึ้นภายในและได้รับมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินว่าเกิดการผิคนัดชำระหนี้หรือไม่และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอาจแตกต่างกันตลอดระยะเวลาเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิคนัดชำระหนี้

ระดับของความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิคนัดชำระหนี้ โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลผลการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย และแบบจำลองทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างเส้นประมาณการค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิคนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้ต้องชำระหนี้คืนตามสัญญา และใช้เส้นค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิคนัดชำระหนี้ในการประมาณการค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การนำข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคตมาใช้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินจากค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบันร่วมกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตในแต่ละสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) ด้วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย จัดอยู่ในกลุ่มระดับลงทุน (Investment) มีมูลค่าตามบัญชี 25,925 ล้านบาท (2563: 26,271 ล้านบาท) โดยอ้างอิงจากอันดับเครดิตของบริษัทจัดลำดับเรตติ้งในประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดอันดับเรตติ้งต่างประเทศ ได้แก่ Moody's Investors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Rating Inc. และตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตจำนวน 16,041 ล้านบาท (2563: 17,695 ล้านบาท)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า หรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องระบุด้วยว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า	งบการเงินรวม		
		ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ - ไม่ค้อยค่า	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ - ค้อยค่า	รวม
<i>เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม</i>		(พันบาท)		
<i>2564</i>				
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	1,140,150	-	-	1,140,150
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	<u>38,786,124</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38,786,124</u>
	39,926,274	-	-	39,926,274
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(751)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(751)</u>
สุทธิ	<u>39,925,523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39,925,523</u>
<i>2563 (ปรับปรุงใหม่)</i>				
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	1,181,095	-	-	1,181,095
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	<u>40,554,307</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40,554,307</u>
	41,735,402	-	-	41,735,402
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(524)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(524)</u>
สุทธิ	<u>41,734,878</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41,734,878</u>
		งบการเงินรวม		
<i>รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของเงินลงทุนในตราสารหนี้</i>		ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า		รวม
<i>2564</i>		(พันบาท)		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม		(524)		(524)
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน		<u>(227)</u>		<u>(227)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		<u>(751)</u>		<u>(751)</u>
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ณ วันที่ 1 มกราคม		(14,230)		(14,230)
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน		<u>(6,611)</u>		<u>(6,611)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		<u>(20,841)</u>		<u>(20,841)</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของค่านื้อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของเงินลงทุนในตราสารหนี้	งบการเงินรวม	
	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (พันบาท)	รวม
2563 (ปรับปรุงใหม่)		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่านื้อผลขาดทุน	(524)	(524)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>(524)</u>	<u>(524)</u>
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ณ วันที่ 1 มกราคม	(12,028)	(12,028)
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่านื้อผลขาดทุน	(2,202)	(2,202)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>(14,230)</u>	<u>(14,230)</u>

38.5 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินกู้ยืม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

โดยสินทรัพย์สภาพคล่องแยกได้ตามระยยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่ครบกำหนดแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.4

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำแนกตามระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ			
	ภายใน 1 ปี	เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
	(พันบาท)			
2564				
สำรองประกันภัยสำหรับ				
สัญญาประกันภัยระยะยาว	6,696,333	23,438,437	12,329,666	42,464,436
2563 (ปรับปรุงใหม่)				
สำรองประกันภัยสำหรับ				
สัญญาประกันภัยระยะยาว	3,826,947	26,496,296	12,013,944	42,337,187

สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน ส่วนใหญ่มีประมาณการจ่ายชำระในช่วงระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับรายงาน เนื่องจากสินไหมทดแทนค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเรียกหรือระยะสั้น (Short tail insurance contract) เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประเภทที่อยู่อาศัย ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น

38.6 ความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทำให้เกิดความผันผวนต่อผลกำไรขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด และเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของสมเหตุสมผลของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลต่อการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรหรือขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่แสดงในตารางต่อไปนี้

	กำไรหรือขาดทุน		ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจากภาษี	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2
	(พันบาท)			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	161,802	(161,802)

39 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

การบริหารจัดการทุน - ธุรกิจประกันภัย

นโยบายการบริหารจัดการทุนของกลุ่มธุรกิจประกันภัย คือการรักษาความมั่นคงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้รับประกันภัยถูกกำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ำไว้ที่ร้อยละ 120 (2563: ร้อยละ 120) เพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้นำวิธีตามระดับความเสี่ยงมาถือปฏิบัติกับความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวัดความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ต้องดำรงไว้ของกองทุนประกันภัยทั้งหมดที่ได้จัดตั้งขึ้นกับส่วนที่ดำรงไว้โดยผู้รับประกันภัย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้เอาประกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และการออกหุ้นใหม่

นอกจากนี้ในระหว่างปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการทุนของกลุ่มบริษัทยกเว้นธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี 2563 SEIC จัดทำสัญญาประกันต่อกับ TIC ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 นอกจากนี้ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(ข) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 45 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย

40 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

40.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2564		2563 (ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา
	(พันบาท)			
พันธบัตรรัฐบาล	<u>73,958</u>	<u>80,000</u>	<u>20,329</u>	<u>20,000</u>

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

40.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองกรรมธรรม์ประกันชีวิตวางไว้กับ นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
			(ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา
	(พันบาท)			
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	10,086,652	9,429,500	8,536,483	7,731,500
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	2,196,467	2,010,000	2,077,188	1,880,000
รวม	12,283,119	11,439,500	10,613,671	9,611,500

40.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นประกันวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
			(ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา
	(พันบาท)			
พันธบัตรรัฐบาล	15,607	15,000	30,624	29,000
เงินฝากธนาคาร	14,000	14,000	14,000	14,000
รวม	29,607	29,000	44,624	43,000

40.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
			(ปรับปรุงใหม่)	
	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา	ราคาตามบัญชี	ราคาตรา
	(พันบาท)			
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	303,655	300,000	1,083,119	1,038,100
เงินฝากธนาคาร	536,000	536,000	-	-
รวม	839,655	836,000	1,083,119	1,038,100

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

41 ทรัพย์สินที่มีชื่อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาถูกวางเป็น
 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)
<i>เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา</i>		
หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการฟ้องร้องคดีความ	1,775	3,331
เงินเบิกเกินบัญชี	-	10,011
รวม	1,775	13,342
<i>พันธบัตรรัฐบาล (ราคาตามบัญชี)</i>		
วางประกันไฟฟ้า	2,081	2,193

42 เงินสมทบกองทุนประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดสะสมเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย มีจำนวนดังนี้

	งบการเงินรวม			
	กองทุนประกันชีวิต		กองทุนประกันวินาศภัย	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)
ณ วันที่ 1 มกราคม	80,851	72,506	262,121	233,959
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	10,891	8,345	27,136	28,162
ลดลงระหว่างปี	-	-	(50,353)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	91,742	80,851	238,904	262,121

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

43 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	174,179	69,342	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอุปกรณ์	30,904	37,822	-	-
รวม	205,083	107,164	-	-
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต				
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่				
บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	11,169	15,452	280	10
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7,405	15,932	929	35
รวม	18,574	31,384	1,209	45
ภาระผูกพันอื่นๆ				
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา				
ต่างประเทศ	3,479,561	1,895,642	-	-
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	3,340,190	3,656,245	-	-
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	10,001	-	-
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	671,445	608,396	-	-
รวม	7,491,196	6,170,284	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบริการ โดยอายุของสัญญา มีระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี (2563: 1 ปี ถึง 5 ปี)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

44 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีคดีที่มีสาระสำคัญที่ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องจำนวนเงินประมาณ 344.80 ล้านบาท (2563: 387.22 ล้านบาท) ซึ่งเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ SEIC จำนวนเงินประมาณ 301 ล้านบาท โดยทุนทรัพย์ฟ้องร้องเป็นส่วนของกลุ่มบริษัทหลังหักส่วนที่ได้รับคืนจากการประกันภัยต่อมีจำนวนประมาณ 240 ล้านบาท (2563: 211.18 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้บันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่วนไว้ในงบการเงินเป็นจำนวนประมาณ 10.20 ล้านบาท (2563: 16.95 ล้านบาท) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าจำนวนสำรองค่าสินไหมทดแทนสำรองประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย และหนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ที่กลุ่มบริษัทบันทึกในงบการเงินแล้วมีจำนวนเพียงพอสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

45 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้พิจารณาผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และมีมติเห็นชอบกับแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ SEIC ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ SEIC จะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของ SEIC ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2565

การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ SEIC

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) ครั้งที่ 11/2564 มีมติเห็นควรดำเนินการให้ SEIC ใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องศาลปกครอง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว โดยศาลปกครองได้รับคำฟ้องไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม SEIC ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลปกครองไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยศาลปกครองได้พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจาก SEIC ได้มีการดำเนินการยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในเวลาต่อมา

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของ SEIC ครั้งที่ 2/2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องดังนี้

- อนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายของ SEIC และพนักงานตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบสูงสุดหาก SEIC ยังคงประกอบกิจการอยู่ต่อไปท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
- อนุมัติการโอนกิจการของ SEIC ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และให้ยื่นโครงการโอนกิจการของ SEIC ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ สืบเนื่องจากการพิจารณาการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของ SEIC ได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างเป็นธรรมสูงสุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SEIC ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ และมีมติเห็นชอบให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ SEIC ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการ แต่ไม่อนุมัติการโอนกิจการของ SEIC ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หลังจากที่ SEIC ได้ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ ต่อคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงาน คปภ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ SEIC พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาให้ SEIC ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดก่อนจึงจะพิจารณาอนุญาตให้เลิกกิจการ โดยมีสาระสำคัญให้ SEIC จัดการหรือโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทให้เสร็จสิ้น และแจ้งว่ากองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนการเลิกประกอบธุรกิจตามคำขอของ SEIC อนึ่ง ในระหว่างที่ SEIC ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ. SEIC ยังต้องประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก SEIC ได้เช่นเดิม

SEIC ได้เริ่มดำเนินการโดยได้ยื่นขอความเห็นชอบรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่ และได้ดำเนินการติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยตามรายชื่อที่สำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าร่วมโครงการรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของ SEIC เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยของ SEIC ทั้งนี้ มีบริษัทที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยจำนวนหลายบริษัท แต่ไม่มีบริษัทใดประสงค์จะรับโอนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท เกรือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEIC จึงได้ดำเนินการประกาศเสนอคืนเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วย COVID-19 ที่ยังมีภาระผูกพันอยู่เต็มจำนวนเพื่อยุติความคุ้มครอง เมื่อวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีลูกค้าแสดงความประสงค์ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยกว่า 350,000 ราย

ในเรื่องการโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่ SEIC ได้เริ่มดำเนินการเพื่อโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ทุกประเภทนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วย COVID-19 ไปยังบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท) และอีก 3 บริษัทประกันภัยที่ไม่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

การขายที่ดินและอาคาร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 SEIC ได้เข้าทำสัญญาขายที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ให้แก่บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,780 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 1,694.3 ล้านบาท (รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร) มีกำไรจากการขายเท่ากับ 86.3 ล้านบาท และมีการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารของทรัพย์สินดังกล่าวไปกำไรสะสมจำนวน 1,258.1 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 SEIC ได้รับเงินจากการทำสัญญาขายจากบริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แล้ว

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 SEIC ได้ยื่นจดหมายต่อ คปภ. เพื่อขอรับความเห็นชอบในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ทำการสำนักงาน 9 สาขา และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 6 แห่ง ให้แก่บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ทำการสำนักงานเท่ากับ 85.8 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายเท่ากับ 54.5 ล้านบาท ซึ่งการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คปภ.

